

สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 7 สิงหาคม 2550

วันนี้ (วันอังคารที่ 7 สิงหาคม 2550) เมื่อเวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 2 ตึกสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีหลังใหม่ ทำเนียบรัฐบาล พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี

สรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้

กฎหมาย

เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชียและแปซิฟิกศ.พ (องค์การมหาชน)

เรื่อง ร่างแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ 4 (พ .ศ.2550-2554)

เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล องค์การ (มหาชน)

เรื่อง ความเห็นของคณะกรรมการการเลือกตั้งเกี่ยวกับการพิจารณาประกาศให้วันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม 2550 เป็นวันหยุดราชการ และวันหยุดทำการของสถานประกอบการ

เรื่อง ร่างประกาศกระทรวงกลาโหมกำหนดยุทธภัณฑ์ตามพระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ์

เรื่อง ร่างกฎ กว่่าด้วยการสอบสวนพิจารณา .ศ.ค.ณา พ.... .ศ.

เรื่อง ร่างประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดจำนวน ขนาด และประเภท หรือชนิดของโรงงานที่ไม่ให้ตั้งหรือขยายในทุกท้องที่ที่พระราชอาณาจักร พ.... .ศ.

เศรษฐกิจ

เรื่อง การผลิตและนำออกใช้เหรียญกษาปณ์หมุนเวียนชนิดใหม่

เรื่อง การยกระดับราคาผลผลิตลองกองในฤดูกาลปี 2550

เรื่อง ความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านในกรอบ GMS, ACMECS , IMT-GT และ BIMSTEC

เรื่อง การแก้ปัญหาผลไม้ภาคใต้ ปี 2550

เรื่อง การค้าระหว่างประเทศของไทยในระยะ 6 เดือนแรกปี 2550 (มกราคม- มิถุนายน

เรื่อง การดำเนินงานโครงการนวัตกรรมเชิงยุทธศาสตร์ด้านเกษตรอินทรีย์ ของ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ

เรื่อง การขายลำไยอบแห้ง ปี 2546 และปี 2547

สังคม

เรื่อง ขออนุมัติเข้าดำเนินการตรวจสอบข้อมูล รับฟังความคิดเห็น และทำความเข้าใจ กับราษฎรโดยทั่วไป ทั้งผู้ได้รับประโยชน์และผู้ได้รับผลกระทบจากโครงการเขื่อน แก่งเสือเต้น จังหวัดแพร่

เรื่อง การจัดการถยนต์ดับเพลิงและอุปกรณ์กู้ภัยให้แก่อำเภอใน 3 จังหวัดชายแดน ภาคใต้และ 4 อำเภอ ในจังหวัดสงขลา

เรื่อง การพัฒนาระบบการดำเนินการเรื่องราວร้องทุกข์

เรื่อง การมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (นราธิวาส ยะลา ปัตตานี สงขลา และสตล)

เรื่อง รายงานผลการจัดสัมมนาโครงการ ครั้งที่ "รัฐบาลพบสื่อท้องถิ่น"3

เรื่อง สรุปสถานการณ์เอชทกภัย และการให้ความช่วยเหลือ ข้อมูล ณ วันที่)6 สิงหาคม 2550)

ต่างประเทศ

เรื่อง การพิจารณาเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาต่อต้านการทรมานและการประติบัติหรือการ ลงโทษอื่นที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือย่ำยีศักดิ์ศรี

เรื่อง โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำตามชายแดนระหว่างประเทศ

เรื่อง การเสนอคณะรัฐมนตรีขอพิจารณาอนุมัติการลงนามในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านสาธารณสุขและวิทยาศาสตร์การแพทย์ไทยอาร์เจนตินา-

เรื่อง ขออนุมัติลงนามบันทึกความเข้าใจในการเริ่มใช้ความตกลงว่าด้วยการอำนวยความสะดวก ในการขนส่งสินค้าและผู้โดยสาร ณ จุดผ่านแดน แดนสะหวันลาว-สะหวันนะเขต-บาว และจุดผ่านแดนมกดาหาร

เรื่อง การสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้อง

เรื่อง การลงนามในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยโครงข่ายระบบส่งไฟฟ้าอาเซียน)Memorandum of Understanding on the ASEAN Power Grid)

เรื่อง ขอความเห็นชอบในการเป็นเจ้าภาพจัดประชุมรัฐมนตรีพลังงานอาเซียน ครั้งที่ 26 และการประชุมอื่นที่เกี่ยวข้อง ปี 2551

เรื่อง โครงการจัดตั้งบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดภูเก็ตโดยความช่วยเหลือจากรัฐบาลโปรตุเกส

การศึกษา

เรื่อง ขออนุมัติเพิ่มจำนวนนักศึกษาในโครงการเพชรในตม

แต่งตั้ง

เรื่อง แต่งตั้ง

ขอแต่งตั้งผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

รายงานความก้าวหน้าการนำประเทศไทยเข้าสู่สังคมเศรษฐกิจฐานความรู้-

กฎหมาย

1. เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชียและแปซิฟิก (องค์การมหาชน) พ.ศ.

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้จัดตั้งศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชียและแปซิฟิก โดยให้ดำเนินการในลักษณะเป็นมูลนิธิโดยรัฐบาลจะให้การสนับสนุนงบประมาณตามสมควร ทั้งนี้ เพื่อให้การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพคล่องตัว

2. เรื่อง ร่างแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2550-2554)

คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามมติคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ 2 ซึ่งมีรองนายกรัฐมนตรี (นายไพบุลย์ วัฒนศิริธรรม) เป็นประธานที่อนุมัติในหลักการร่างแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2550 - 2554) และให้กระทรวงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามที่ปรากฏในแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2550-2554) ได้ใช้เป็นกรอบและแนวทางในการจัดทำแผนงานด้านการกีฬาที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2550-2554)

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬารายงานว่า

เนื่องจากแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ 3 (พ .ศ.2545-2549) ได้ สิ้นสุดลงแล้ว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจึงได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ 4 (พ .ศ.2550-2554) โดยคณะทำงานจัดทำร่างแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ 4 (พ .ศ.2550-2554) ได้รับฟังความคิดเห็นจากภาคี เครือข่าย และผู้เกี่ยวข้องจากทุกภาคส่วนของสังคม พร้อมทั้งมีการศึกษาเพื่อวิเคราะห์และสังเคราะห์แนวทางที่ผู้เกี่ยวข้องได้ให้ข้อเสนอแนะ

วัตถุประสงค์

- 2.1 เพื่อสร้างค่านิยมการออกกำลังกาย เล่นกีฬา ดูกีฬา และนันทนาการจนเป็นวิถีชีวิต
- 2.2 เพื่อใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬาในการพัฒนาการเล่นกีฬา การออกกำลังกาย และนันทนาการ ตลอดจนการพัฒนานักกีฬาให้มีศักยภาพสูงขึ้น
- 2.3 เพื่อให้มีการศึกษา วิจัย และนำองค์ความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาการกีฬา การออกกำลังกาย และนันทนาการ
- 2.4 เพื่อบูรณาการทรัพยากรทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการกีฬาที่เป็นระบบ และมีมาตรฐาน โดยเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกระดับ
- 2.5 เพื่อพัฒนาและผลิตบุคลากรด้านการกีฬา นักวิจัยด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา และนักวิจัยด้านการกีฬา

ยุทธศาสตร์

- 3.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนากีฬาขั้นพื้นฐาน ให้ความสำคัญแก่การพัฒนา และส่งเสริมศักยภาพและทักษะการเล่นกีฬาและออกกำลังกายขั้นพื้นฐาน ให้แก่เด็กและเยาวชน ทั้งในระบบโรงเรียนและนอกระบบโรงเรียน
- 3.2 ยุทธศาสตร์การพัฒนากีฬาเพื่อมวลชน ให้ความสำคัญแก่เด็ก เยาวชน และประชาชนทุกกลุ่มได้มีโอกาสเล่นกีฬาและออกกำลังกาย สม่ำเสมอเป็นประจำ
- 3.3 ยุทธศาสตร์การพัฒนากีฬาเพื่อความเป็นเลิศ ให้ความสำคัญแก่เด็ก เยาวชน และประชาชนทุกกลุ่มทุกระดับได้มีโอกาสแสดงความสามารถในการแข่งขันกีฬาเพื่อพัฒนาสู่ความเป็นเลิศในทุกระดับ ทั้งภายในประเทศ และระดับนานาชาติ เพื่อสร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศ
- 3.4 ยุทธศาสตร์การพัฒนากีฬาเพื่อการอาชีพ ให้ความสำคัญแก่การพัฒนาชนิดกีฬาที่มีศักยภาพสู่การเป็นกีฬาอาชีพอย่างแท้จริง
- 3.5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา ให้ความสำคัญแก่การวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาในทุกสาขา และการนำความรู้ไปพัฒนาศักยภาพนักกีฬา การแข่งขันกีฬา ตลอดจนส่งเสริมให้ประชาชนได้เล่นกีฬาและออกกำลังกายที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ
- 3.6 ยุทธศาสตร์การบริหารการกีฬา ให้ความสำคัญแก่การบริหารงานแบบ บูรณาการ โดยทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม สร้างและสนับสนุนปัจจัยที่เอื้อต่อการพัฒนากีฬาในทุกระดับ และมีการติดตามประเมินผลเพื่อปรับปรุง และพัฒนาแผนต่อไป

3. เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)

คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามมติคณะกรรมการก้านกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ 2 ซึ่งมีรองนายกรัฐมนตรี (นายไพบุลย์ วัฒนศิริธรรม) เป็นประธาน ที่อนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) พ.ศ. ตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วให้ดำเนินการต่อไปได้

ประเด็นอภิปรายของคณะกรรมการก้านกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ 2 มีดังนี้

ร่างพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวเป็นร่างกฎหมายเพื่อกำหนดให้มีการจัดตั้งสถาบัน
รับรองคุณภาพสถานพยาบาลเป็นองค์การมหาชน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
ดำเนินการเกี่ยวกับการประเมินและรับรองคุณภาพของสถานพยาบาล กำหนด
มาตรฐานสถานพยาบาล รวมทั้งจัดให้มีกลไกตรวจสอบที่เป็นอิสระกรณีเกิด
เหตุการณ์ที่สถานพยาบาลดำเนินการแล้วมีผลกระทบ เนื่องจากปัจจุบันการ
ให้บริการรักษาพยาบาลให้แก่ประชาชนไม่มีการกำหนดมาตรฐานการบริการ จึงมี
ความหลากหลาย ขณะนี้ได้ดำเนินการโดยสถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพ
โรงพยาบาล ภายใต้การกำกับของ สวรสเป็น .แต่ลักษณะงานของ สวรส .
ลักษณะของการทำงานเชิงวิจัย ไม่ใช่ในงานด้านการรับรองมาตรฐาน อีกทั้งการที่
ไม่มีกฎหมายรองรับทำให้เกิดอุปสรรคในการบริหารงาน

หลักการจัดตั้งองค์การมหาชนคือ การนำเอางานในระบบราชการที่ไม่มีความคล่องตัว
มาจัดตั้งเป็นองค์การมหาชน เพื่อให้มีการบริหารจัดการ ที่มีประสิทธิภาพ เกิด
ความคล่องตัว ซึ่งเมื่อพิจารณาแล้วเห็นว่าการดำเนินการเกี่ยวกับ การประเมินและ
รับรองคุณภาพของสถานพยาบาลเป็นเรื่องสำคัญและจำเป็น ควรมีหน่วยงานดูแล
เรื่องนี้โดยเฉพาะ

ทั้งนี้ สำนักงาน ก.พ.ร. แจ้งว่าได้นำร่างพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวเสนอคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) พิจารณาแล้ว ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้จัดตั้งสถาบัน
รับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) ในกระทรวงสาธารณสุข โดยมี
ความเห็นเพิ่มเติมว่าในระยะต่อไป สถาบันฯ ควรจะเป็นหน่วยงานที่มีรายได้เพียงพอที่จะ
เลี้ยงตัวเองเพื่อเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายภาครัฐ

4. เรื่อง ความเห็นของคณะกรรมการการเลือกตั้งเกี่ยวกับการพิจารณาประกาศ **ในวันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม 2550 เป็นวันหยุดราชการ และวันหยุดทำการของ** **สถานประกอบการ**

คณะรัฐมนตรีในวันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม 2550 เป็นวันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษทั่ว
ประเทศ ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งเสนอ และให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องของรณรงค์ให้
ประชาชนไปใช้สิทธิออกเสียงประชามติเกี่ยวกับร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่จะมีขึ้นในวันที่
19 สิงหาคม 2550 โดยทั่วถึงกันด้วย ทั้งนี้ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้มีสิทธิออกเสียง
ประชามติ และส่งเสริมให้ผู้มีสิทธิออกเสียงประชามติที่ไม่ได้อยู่ในภูมิลำเนา สามารถ
เดินทางไปและกลับจากการไปใช้สิทธิออกเสียงประชามติที่ภูมิลำเนาได้โดยสะดวกและ
ปลอดภัย เพราะไม่ต้องเร่งรีบในการเดินทาง

5. เรื่อง ร่างประกาศกระทรวงกลาโหมกำหนดยุทธภัณฑ์ตามพระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ์ พ.ศ. 2530

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบในหลักการของร่างประกาศกระทรวงกลาโหมกำหนดยุทธภัณฑ์ตามพระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ์ พ.ศ. 2530 ตามที่กระทรวงกลาโหมเสนอ และให้ส่งคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณา โดยให้ความเห็นเพิ่มเติมของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วดำเนินการต่อไปได้ และให้กระทรวงกลาโหมรับความเห็นเพิ่มเติมของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปพิจารณาดำเนินการต่อไป

กระทรวงกลาโหมเสนอว่า

กระทรวงกลาโหมมีภารกิจในการรักษาความมั่นคงของราชอาณาจักร ซึ่งภารกิจดังกล่าวรวมถึงหน้าที่ในการควบคุมอาวุธ สารเคมีบางชนิด และอุปกรณ์บางชนิดที่อาจนำไปใช้ในการปฏิบัติการทางทหารได้ โดยร่วมกับหน่วยงานอื่นที่มีหน้าที่รับผิดชอบ เช่น กระทรวงอุตสาหกรรมที่มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับสารเคมีที่ใช้ในทางอุตสาหกรรม และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการควบคุมสารเคมีที่ใช้ในทางเกษตร เป็นต้น

ปัจจุบันอาวุธที่มีอำนาจทำลายล้างสูงได้มีการพัฒนาในรูปแบบที่แยบยลมากขึ้น เนื่องจากการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ซึ่งสารเคมีบางชนิดนำมาใช้ในการผลิตอาวุธ ทำลายล้างสูง ถ้าหากไม่มีการควบคุมในการผลิต นำเข้า หรือการส่งเข้ามาในราชอาณาจักร อาจจะมีการนำสารเคมีหรืออุปกรณ์ทางทหารไปใช้ในการก่อการร้ายหรือใช้ในการก่อวินาศกรรมได้ ประกอบกับประเทศไทยมีพันธกรณีในการปฏิบัติตามมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ ที่ 1540 ว่าด้วยการไม่แพร่ขยายอาวุธที่มีอำนาจทำลายล้างสูง ด้วยเหตุนี้ สมควรต้องปรับปรุงประกาศกระทรวงกลาโหม เรื่อง กำหนดชนิดยุทธภัณฑ์ที่ต้องขออนุญาตตามพระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ์ พ.ศ.2530 เพื่อกำหนดให้มีการควบคุมอาวุธที่มีอำนาจทำลายล้างสูง เป็นยุทธภัณฑ์ที่ต้องมีการควบคุม จึงได้เสนอร่างประกาศกระทรวงกลาโหมดังกล่าวมาเพื่อดำเนินการ

ร่างประกาศกระทรวงกลาโหมกำหนดยุทธภัณฑ์ตามพระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ์ พ.ศ. 2530 มีสาระสำคัญดังนี้

ให้ยกเลิกประกาศกระทรวงกลาโหมกำหนดชนิดยุทธภัณฑ์ที่ต้องขออนุญาตตามพระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ์ พ.ศ.2530 ลงวันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ.2541 (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ.2547 และ ฉบับที่)3) ลงวันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ.2548

กำหนดให้อาวุธและเครื่องยิง ทิ้ง หรือปล่อย กระสุน วัตถุระเบิด ส่วนประกอบ และ อุปกรณ์ เป็นยุทธภัณฑ์ เช่น อาวุธปืนประเภทต่าง ๆ อาวุธปืนใหญ่ อาวุธปราบเรือ ตำน้า อาวุธนิวเคลียร์ เครื่องยิงจรวด เครื่องยิงลูกระเบิด จรวด ตอร์ปิโด ลูกระเบิด ทุ่นระเบิด เป็นต้น ยกเว้นอาวุธปืน และเครื่องกระสุนปืนที่นายทะเบียนออก ใบอนุญาตให้ได้ตามพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ.2490 (ร่างข้อ 1.1 และข้อ 1.2)

กำหนดให้ยานพาหนะทางน้ำ ทางบก ทางอากาศ ที่ใช้ในกิจการทหาร และเครื่องมือ เครื่องใช้ที่อาจนำไปใช้ในการรบหรือการสงครามได้ เป็นยุทธภัณฑ์ เช่น ยานพาหนะรบ ยานพาหนะช่วยรบ รวมถึงยานที่มีการดัดแปลงเพื่อใช้ประโยชน์ ทางทหาร เรือรบ เรือช่วยรบ ยกเว้นเรือที่ออกแบบมาเพื่อการใช้งานเชิงพาณิชย์ โดยเฉพาะ อากาศยานรบ อากาศยานช่วยรบ รวมถึง UAV, RPVs เครื่องมือ สื่อสาร หน้ากากป้องกันต่าง ๆ เป็นต้น (ร่างข้อ)1.3)

กำหนดให้สารเคมีที่ใช้ในการสงครามเคมี สารเคมีที่ใช้เป็นส่วนผสมของวัตถุระเบิด และวัตถุระเบิดบางประเภท เป็นยุทธภัณฑ์ (ร่างข้อ)2 - ร่างข้อ 4)

6. เรื่อง ร่างกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการสอบสวนพิจารณา พ.ศ.

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการสอบสวนพิจารณา พ.ศ. ที่สำนักงาน คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว และให้ดำเนินการต่อไปได้

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเสนอว่า ได้นำร่างกฎ ก.ค.ศ. ดังกล่าวเสนอให้ คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ 8) ตรวจพิจารณา สำหรับประเด็นข้อสังเกตของ สำนักงาน ก.พ. เรื่อง สิทธิของผู้ถูกกล่าวหาในการคัดค้านผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ สอบสวน และรวมทั้งข้อสังเกตของคณะรัฐมนตรีซึ่งเกี่ยวเนื่องกันนั้นเห็นว่า การ กำหนดให้สิทธิของผู้ถูกกล่าวหาคัดค้านผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน ซึ่งเป็นการ กำหนดสิทธิเพิ่มเติมขึ้นมาใหม่แตกต่างจากสิทธิของผู้ถูกกล่าวหาที่เป็นข้าราชการพล เรือน แม้ว่าการให้สิทธิในการคัดค้านผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนจะเป็นการ คัดค้านอำนาจการบังคับบัญชาในระบบราชการ แต่อย่างไรก็ตาม เพื่อความเป็นธรรมและ ความถูกต้องในการดำเนินการทางวินัยจึงสามารถกำหนดให้มีการคัดค้านผู้สั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการสอบสวนไว้ได้ นอกจากนี้ยังได้กำหนดระยะเวลาการคัดค้าน ผู้พิจารณาสั่ง ส่วนวนการสอบสวนแทนผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนที่ถูกคัดค้าน และกำหนดให้ การคัดค้านดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อคณะกรรมการสอบสวนและการสอบสวนที่ได้ ดำเนินการไปแล้ว รวมทั้งได้กำหนดให้ผู้บังคับบัญชาชั้นเหนือขึ้นไปหนึ่งชั้นเป็นผู้มี อำนาจพิจารณาและสั่งการ จึงได้เสนอร่างกฎ ก.ค.ศ. ดังกล่าวมาเพื่อดำเนินการ ซึ่งมี สารสำคัญเป็นการกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการสอบสวนพิจารณาข้าราชการครูและ บุคลากรทางการศึกษาซึ่งถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัย ดังนี้

กำหนดเหตุในการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และวางระบบในการดำเนินการทางวินัย โดยกำหนดให้ต้องดำเนินการสอบสวนโดยคณะกรรมการ ร่างข้อ)2)

กำหนดหลักเกณฑ์ในการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทั้งในด้านคุณสมบัติ และองค์ประกอบของคณะกรรมการที่ได้มาตรฐาน ทั้งการดำเนินการทางวินัยอย่างร้ายแรงและไม่ร้ายแรง ร่างข้อ)3)

กำหนดสิทธิและหน้าที่ของผู้ถูกกล่าวหาและพยาน ร่างข้อ)7 - ร่างข้อ 13)

กำหนดอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสอบสวนให้เป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมาย มีกระบวนการดำเนินการที่โปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ ร่างข้อ)14-ร่างข้อ 19)

กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการสอบสวน ทั้งในด้านการสอบปากคำผู้ถูกกล่าวหา เช่น การรับฟังพยานหลักฐาน การชั่งน้ำหนักพยานหลักฐานและการใช้ดุลพินิจให้เป็นไปโดยรวดเร็วต่อเนื่องและเกิดความเที่ยงธรรมแก่ ผู้ถูกกล่าวหา ร)่างข้อ 20 - ร่างข้อ 37)

กำหนดวิธีการทำรายงานการสอบสวนอย่างเป็นระบบและเป็นไปตามกฎหมาย ร่าง) ข้อ38 - ร่างข้อ 39)

กำหนดแนวทางในการสั่งสำนวนการสอบสวน การจัดทำคำสั่งลงโทษทางวินัยและการให้เหตุผลประกอบคำสั่งลงโทษทางวินัยให้เป็นไปตามหลักกฎหมายรวมทั้งหลักเกณฑ์ในการสอบสวนเพิ่มเติม ตามที่ผู้สั่งแต่งตั้งกรรมการสอบสวนเห็นสมควร ร่างข้อ)40- ร่างข้อ 42)

กำหนดหลักเกณฑ์ในการเยียวยาแก้ไข เมื่อปรากฏว่าการดำเนินการสอบสวนมิชอบหรือบกพร่อง โดยกำหนดให้การสอบสวนในกรณีที่ปรากฏว่าการตั้งกรรมการสอบสวนไม่ถูกต้องเป็นอันเสียไปทั้งหมด และกำหนดให้การสอบสวนในกรณีที่องค์ประชุมของคณะกรรมการสอบสวนไม่ครบตามกำหนด และการสอบปากคำบุคคลดำเนินการไม่ถูกต้องตามที่กำหนดเป็นอันเสียไปเฉพาะกรณีและสามารถดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้องเสียใหม่ได้ ร่างข้อ)43- ร่างข้อ 46)

7. เรื่อง ร่างประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดจำนวน ขนาด และ ประเภทหรือชนิดของโรงงานที่ไม่ให้ตั้งหรือขยายในทกห้องที่ทั่วราชอาณาจักร พ.ศ.

คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามมติคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ 1 ซึ่งมีรองนายกรัฐมนตรี (นายโชสิต บันเปียมรัฐฎ) เป็นประธาน ที่อนุมัติหลักการร่างประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดจำนวน ขนาด และประเภทหรือชนิดของโรงงานที่ไม่ให้ตั้งหรือขยายในทุกท้องที่ทั่วราชอาณาจักร พ.ศ. โดยมอบให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม (นายปิยะบุตร ชลวิจารณ์) รับไปดำเนินการหารือกับกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อปรับปรุงข้อความตามร่างประกาศดังกล่าวตามประเด็นอภิปรายของคณะกรรมการกลั่นกรองฯ แล้วส่งให้ฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการฯ เพื่อนำเสนอประธานฯ ก่อนเสนอคณะรัฐมนตรีทราบเพื่อส่งให้คณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณา แล้วดำเนินการต่อไปได้ ทั้งนี้ กระทรวงอุตสาหกรรมได้ดำเนินการตามมติคณะกรรมการกลั่นกรองฯ โดยได้ปรับปรุงข้อความในร่างประกาศฯ และกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้เห็นด้วยกับร่างประกาศฯ โดยไม่มีข้อแก้ไข

กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอว่า โดยที่ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดจำนวน ขนาด และประเภทหรือชนิดของโรงงานที่ไม่ให้ตั้งหรือขยายในทุกท้องที่ทั่วราชอาณาจักร พ.ศ. 2549 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2549 ได้วางข้อกำหนดห้ามตั้งหรือขยายโรงงาน ซึ่งประกอบกิจการเกี่ยวกับการฟอกหรือย้อมสีเส้นใย ย้อมสีหรือแต่งสำเร็จด้วยหรือสิ่งทอ หรือเครื่องนุ่งห่มที่ถักด้วยด้ายหรือเส้นใยทั่วราชอาณาจักร เว้นแต่การตั้งหรือขยายโรงงานในเขตนิคมอุตสาหกรรม ตามกฎหมายว่าด้วยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือในเขตประกอบการนิคมอุตสาหกรรมสำหรับการฟอกย้อมสิ่งทอตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 หรือการขยายโรงงานฟอกย้อมเดิมที่ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานแล้ว ซึ่งจะต้องเป็นการขยายโรงงานให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นโดยไม่มีการเพิ่มเนื้อที่บริเวณโรงงานขึ้นจากเดิม ซึ่งหลังจากได้มีการประกาศใช้ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมฉบับดังกล่าว ปรากฏว่าผู้ประสงค์จะลงทุนตั้งโรงงานฟอกย้อมขึ้นมาใหม่หรือประสงค์จะขยายโรงงานเดิมไม่สามารถปฏิบัติตามข้อยกเว้นของประกาศฉบับนี้ได้ ดังนั้น เพื่อประโยชน์ของการส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมสิ่งทอของประเทศให้มีการขยายตัวและสามารถแข่งขันได้ จึงได้เสนอร่างประกาศดังกล่าวมาเพื่อดำเนินการ

ร่างประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดจำนวน ขนาด และประเภทหรือชนิดของโรงงานที่ไม่ให้ตั้งหรือขยายในทุกท้องที่ทั่วราชอาณาจักร พ.ศ. มีสาระสำคัญเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดจำนวน ขนาด และประเภทหรือชนิดของโรงงานที่ไม่ให้ตั้งหรือขยายในทุกท้องที่ทั่วราชอาณาจักร พ.ศ. 2549 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2549 ดังต่อไปนี้

กำหนดประเภทของโรงงานที่ห้ามตั้งหรือขยายในทุกท้องที่ทั่วราชอาณาจักรเพิ่มเติมอีกหนึ่งประเภท ได้แก่ โรงงานซึ่งประกอบกิจการเกี่ยวกับการทอหรือการเตรียมเส้นด้ายปั่นสำหรับการทอที่ใช้เครื่องจักรเกินห้าสิบบางม้าเฉพาะโรงงานซึ่งประกอบกิจการเกี่ยวกับการฟอกหรือย้อมสีเส้นใย

กำหนดข้อยกเว้นของการห้ามตั้งหรือขยายโรงงานบางประเภทที่ใช้เครื่องจักรกินกำลังแรงม้าในทุกท้องที่ที่พระราชอาณาจักรเพิ่มเติม กล่าวคือ หากเป็นโรงงานที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน และการตั้งหรือขยายโรงงานดังกล่าว ได้กระทำในเขตอุตสาหกรรมที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุนแล้ว ก็ให้สามารถกระทำได้

แก้ไขข้อยกเว้นของการห้ามตั้งหรือขยายโรงงานบางประเภทที่ใช้เครื่องจักรกินกำลังแรงม้าในทุกท้องที่ที่พระราชอาณาจักร โดยตามข้อยกเว้นเดิมนั้น การขยายโรงงานเพื่อให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น เช่น การใช้เครื่องจักรที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ หรือมีการใช้น้ำในกระบวนการผลิตในส่วนที่ลดลง จะไม่อยู่ในบังคับข้อห้ามดังกล่าว หากการขยายโรงงาน นั้น ไม่ได้ทำให้พื้นที่บริเวณโรงงานเพิ่มขึ้นจากเดิม แต่ในร่างประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องกำหนดจำนวนขนาด และประเภทหรือชนิดของโรงงานที่ไม่ให้ตั้งหรือขยายในทุกท้องที่ที่พระราชอาณาจักร พ.น. ได้กำหนดให้การขยายโรงงานเพื่อให้มี ศ. ประสิทธิภาพสูงขึ้น แม้จะทำให้พื้นที่บริเวณโรงงานเพิ่มขึ้นจากเดิม ก็ให้กระทำได้ไม่อยู่ในบังคับของข้อห้ามดังกล่าวอีกต่อไป

เศรษฐกิจ

8. เรื่อง การผลิตและนำออกใช้เหรียญกษาปณ์หมุนเวียนชนิดใหม่

คณะรัฐมนตรีพิจารณาการผลิตและนำออกใช้เหรียญกษาปณ์หมุนเวียนชนิดใหม่ ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ แล้วมีมติดังนี้

เปลี่ยนรูปแบบเหรียญด้านหน้าทุกชนิดราคา ซึ่งเป็นพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ใช้มาตั้งแต่ปี พ .ศ.2530 เป็นพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระชนมายุปัจจุบัน

ปรับเปลี่ยนโลหะของเหรียญกษาปณ์หมุนเวียนชนิดราคา 1 สตางค์ 5 สตางค์ 10 สตางค์ 25 สตางค์ 50 สตางค์ 1 บาท และ 2 บาท

ปรับเปลี่ยนขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของเหรียญกษาปณ์ชนิดราคา 5 สตางค์ โดยออกกฎกระทรวงถอนคืนเหรียญกษาปณ์ชนิดราคา 5 สตางค์ ซึ่งใช้อยู่ปัจจุบัน

ปรับเปลี่ยนน้ำหนักของเหรียญกษาปณ์ชนิดราคา 1 บาท 2 บาท และ 5 บาท

ออกกฎกระทรวงการออกใช้เหรียญกษาปณ์หมุนเวียนชนิดใหม่ ทั้ง 9 ชนิดราคา

ทั้งนี้ เมื่อได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีแล้วกระทรวงการคลัง โดยกรมธนารักษ์จะประสานกับสำนักพระราชวังเพื่อขอให้นำความกราบบังคมทูลขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตรูปแบบและคำบรรยายของลวดลายด้านหน้าเหรียญก่อนดำเนินการขอออกกฎกระทรวงต่อไป

9. เรื่อง การยกระดับราคาผลผลิตลองกองในฤดูกาลปี 2550

คณะรัฐมนตรีพิจารณาแนวทางการยกระดับราคาผลผลิตลองกองในฤดูกาลปี 2550 เป็นกรณีพิเศษเพิ่มเติมจากแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหาการตลาดผลผลิตลองกองใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ในฤดูกาลผลผลิตปี 2550 ตามที่ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้เสนอ แล้วมีมติดังนี้

1. ด้านการตลาดต่างประเทศ

เห็นชอบในหลักการให้มีการขนส่งผลผลิตลองกองจาก 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ทางเครื่องบินของกองทัพอากาศ จำนวน 1-2 เที่ยวบิน เพื่อไปจำหน่าย ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

ให้กระทรวงการต่างประเทศ และกระทรวงพาณิชย์มอบหมายให้เอกอัครราชทูตไทยประจำสาธารณรัฐประชาชนจีน และทูตพาณิชย์ได้พิจารณาจัดตลาดจำหน่ายผลผลิตลองกองในสาธารณรัฐประชาชนจีน เช่น งานเทศกาลแสดงสินค้า International Halal Food And Muslim (Ningxia) ที่เมืองหยินชาน เขตปกครองตนเองหนิงเซี่ย สาธารณรัฐประชาชนจีน ในระหว่างวันที่ 13-21 สิงหาคม 2550 และประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเรื่องของการนำเข้าผลผลิตลองกองไปจำหน่ายในสาธารณรัฐประชาชนจีนในครั้งนี้

มอบหมายให้กองทัพอากาศเป็นหน่วยงานรับผิดชอบในการจัดเครื่องบิน ซี 130 เป็นพาหนะในการลำเลียงขนส่งลองกอง และกำหนดแผนการบินที่เป็นประโยชน์และประหยัดที่สุด โดยให้ได้รับผลผลิตลองกองจากท่าอากาศยานนราธิวาส และท่าอากาศยานปัตตานี และแวะเติมน้ำมันที่ ท่าอากาศยานดอนเมือง หรือท่าอากาศยานเชียงใหม่ ก่อนบินตรงไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยให้ ศอ .บต. ปรับเปลี่ยนแผนงานหรือปรับเปลี่ยนโครงการบางโครงการ เพื่อนำงบประมาณมาสนับสนุนกองทัพอากาศเป็นค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าใช้จ่ายที่จำเป็นเพื่อการนี้โดยประหยัด

มอบหมายให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นผู้จัดหาและรวบรวมผลผลิตลองกองเพื่อนำไปจำหน่าย ณ สาธารณรัฐประชาชนจีนให้เพียงพอ

มอบหมายกระทรวงพาณิชย์ประสานกับกระทรวงการคลังในการยกเว้นภาษีในการส่งออกผลผลิตลองกองในครั้งนี้ (ถ้ามี)

มอบหมายให้กรมประชาสัมพันธ์เป็นแกนกลางในการประสานกับสถานีโทรทัศน์ทุกช่องประชาสัมพันธ์ถึงการดำเนินการของรัฐบาลในครั้งนี้ รวมทั้งให้เพิ่มเติมจัดทำแผนการประชาสัมพันธ์ เพื่อเชิญชวนคนไทยทั้งประเทศช่วยเหลือจังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยการช่วยกันซื้อและรับประทานลองกอง

มอบหมายกระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงคมนาคมในการเผยแพร่ตลาดผลไม้ลองกองในต่างประเทศ ณ สถานทูตไทยในต่างประเทศ ดังนี้

ให้กระทรวงการต่างประเทศประสานเอกอัครราชทูตไทยในประเทศต่าง ๆ จัดกิจกรรมเชิญชวนชิมผลไม้ลองกองเพื่อเปิดตลาดผลไม้ไทย ณ สถานเอกอัครราชทูตหรือสถานที่อื่นตามความเหมาะสม

ให้กระทรวงคมนาคมประสานสายการบินต่าง ๆ ของประเทศไทย เพื่อลดค่าธรรมเนียมในการบรรทุกผลไม้ลองกอง เพื่อนำไปจำหน่ายหรือเผยแพร่ตลาดผลไม้ลองกองในต่างประเทศ โดยเฉพาะการบินไทย ขอให้การสนับสนุนการบรรทุกผลไม้ลองกองไปยังสถานทูตต่างๆ ตามที่กระทรวงการต่างประเทศประสาน

ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นผู้ประสานจัดหาและรวบรวมลองกองจัดส่งให้สถานทูตไทยต่าง ๆ ตามที่กระทรวงการต่างประเทศประสาน

ให้กระทรวงพาณิชย์ประสานให้ทูตพาณิชย์ในประเทศต่าง ๆ จัดกิจกรรมเพื่อเปิดตลาดผลไม้ลองกองในประเทศที่มีศักยภาพ

2. ด้านการตลาดภายในประเทศ

ขอความร่วมมือการรถไฟแห่งประเทศไทยในการช่วยลำเลียงขนส่งผลผลิตลองกองโดยขบวนรถไฟ ดังนี้

ลดค่าขนถ่วงลองกองขึ้น ขนขึ้นขบวนรถไฟ) ลงขบวนรถไฟ-10 บาท ขนลงจากขบวนรถไฟ 10 บาทซึ่งจะทำให้ช่วยลดต้นทุนให้แก่เกษตรกรได้ (

ให้การรถไฟแห่งประเทศไทยเพิ่มตู้ขนส่งสินค้าเพื่อขนผลผลิตลองกองในแต่ละขบวนเป็นกรณีพิเศษในช่วงเดือน สิงหาคม ตุลาคม -2550

จัดระบบการเชื่อมต่อตู้ขนส่งสินค้าจากสถานีหัวลำโพงหรือชุมทางรถไฟบางซื่อเพื่อขนลองกองไปยังปลายทางสถานีรถไฟในภาคเหนือ ปลายทาง)

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หรือภาคตะวันออก (จังหวัดเชียงใหม่ ปลายทางที่นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง) จชลบุรี เพื่อจำหน่ายให้แก่ผู้ใช้ . โดยให้สามารถจัดส่ง (แรงงานในโรงงานต่าง ๆ ซึ่งมีจำนวนหลายแสนคน ลองกองไปยังปลายทางได้ภายในเวลาไม่เกิน 24 ชั่วโมง และให้ใช้วิธีการ ตัดต่อตู้บรรทุกลองกองเพื่อไม่ต้องขนลองกองขึ้นลงในการสับเปลี่ยนตู้ - เพราะจะทำให้เสียเวลา เสียค่าใช้จ่าย และสินค้าบอบช้ำ

ขอความร่วมมือกรุงเทพมหานครในการจัดจำหน่ายลองกองที่หน้าศาลาว่าการ กรุงเทพมหานคร และตลาดจตุจักร

ขอความร่วมมือกระทรวงทุกกระทรวง และผู้ว่าราชการจังหวัดให้ช่วยรับจำหน่าย ลองกองให้แก่ข้าราชการในกระทรวง และประชาชนในจังหวัด

10. เรื่อง ความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านในกรอบ GMS, ACMECS , IMT-GT และ BIMSTEC

คณะรัฐมนตรีรับทราบตามที่สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) รายงานความก้าวหน้าของการดำเนินงานความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน และเห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน (กพบ.) ชุดใหม่ เพื่อทำหน้าที่กำหนดทิศทาง นโยบาย และยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างไทยและเพื่อนบ้านในกรอบ GMS, ACMECS , IMT-GT และ BIMSTEC ให้มีความเป็นเอกภาพ บูรณาการ และประสิทธิภาพในการประสานงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งกำหนดแนวทางการให้ความช่วยเหลือแก่ประเทศเพื่อนบ้าน โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน สศช. ทำหน้าที่ฝ่ายเลขานุการ และมีองค์ประกอบของคณะกรรมการดังกล่าวรวม 30 ราย

ทั้งนี้ การดำเนินงานของคณะกรรมการ กพบ. และคณะกรรมการนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ (กนศ.) จะไม่มีการทำงานซ้ำซ้อน เนื่องจากคณะกรรมการ กนศ. ทำหน้าที่ด้านนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศในภาพรวม และให้ความสำคัญกับการเจรจาการค้าระหว่างประเทศในระดับทวิภาคีและพหุภาคี ในขณะที่คณะกรรมการ กพบ. ทำหน้าที่ด้านนโยบายความร่วมมือในระดับภูมิภาคและอนุภูมิภาค โดยคณะกรรมการทั้งสองจะมีการประสานงานกันอย่างใกล้ชิดเพื่อให้มีการดำเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน และส่งเสริมสนับสนุนซึ่งกันและกัน

11. เรื่อง การแก้ปัญหาผลไม้ภาคใต้ ปี 2550

คณะรัฐมนตรีรับทราบผลการดำเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหาผลไม้ภาคใต้ ของกระทรวง เกษตรและสหกรณ์ โดยกรมส่งเสริมสหกรณ์ ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ สำหรับเงาะ ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีมีจำนวนมากจำเป็นต้องมีมาตรการเสริมด้วยการแปรรูปเป็นเงาะกระป๋อง โดยให้กระทรวงพาณิชย์ประสานงานกับโรงงานแปรรูปเงาะกระป๋อง เข้าไปรับซื้ออีกทางหนึ่ง

ความเป็นมา

1.1 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ได้ ประเมินสถานการณ์ผลไม้ภาคใต้ ปี 2550 สำหรับ มังคุด เงาะ และ ลองกอง จะมีปริมาณผลผลิตรวม 517,039 ตัน เพิ่มขึ้นจากปี 2549 ประมาณร้อยละ 67 โดยจะมีผลผลิตออกสู่ตลาดมากประมาณกลางเดือน กรกฎาคม สิงหาคม -2550 ดังนี้

มังคุด 152,104 ตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 59

เงาะ 175,882 ตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 42

ลองกอง 189,053 ตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 111

1.2 ปัญหาที่เกิดขึ้นปัจจุบัน เนื่องจากผลผลิตออกสู่ตลาดมาก ฝนตกมาก ทำให้ผลผลิตเสียหายและคุณภาพไม่ดี และราคาตกต่ำ

1.3 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มอบหมายให้กรมส่งเสริม สหกรณ์ เข้าดำเนินการแก้ไขปัญหาโดยใช้สถาบันเกษตรกร เป็นเครื่องมือ ในการดำเนินงานตามกลไกตลาดปกติ

การดำเนินงาน

2.1 จังหวัดภาคใต้ตอนบน

2.1.1 กรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้สนับสนุนให้สหกรณ์กลุ่มเกษตรกร ใน/ พื้นที่แหล่งผลิต ดำเนินธุรกิจรวบรวมและกระจายผลไม้ ตามกลไก ตลาดปกติ โดยสนับสนุนในด้านต่างๆ คือ

เงินกู้เพื่อใช้ในการรวบรวมผลไม้ จากกองทุนพัฒนาสหกรณ์ จำนวน 50 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 1 ต่อปี และวง เงินกู้ ๓ .ส.ก.30 ล้านบาท โดย กองทุนพัฒนาสหกรณ์จะ ชดเชยดอกเบี้ย ให้ไม่เกินร้อยละ 3 ต่อปี

จัดสรรงบประมาณให้สหกรณ์จัดซื้อตะกร้าผลไม้ รวม 49,200
ใบ เป็นเงิน 4.92 ล้านบาท

ช่วยประสานตลาด ห้างสรรพสินค้า ผู้ส่งออก และพ่อค้า เพื่อ
ช่วยให้สหกรณ์กลุ่มเกษตรกรในจังหวัดสุราษฎร์ธานี /
นครศรีธรรมราช ชุมพร และพังงา สามารถขายผลไม้และได้มี
การเจรจาตกลงซื้อขายผลไม้มากับห้างสรรพสินค้า และ
หน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ ไปแล้วในขณะนี้
หน่วยงานที่ให้ความร่วมมือและรับซื้อมังคุดจาก จ.
นครศรีธรรมราช และชุมพร ไปแล้ว เช่น โรงงานยาสูบ
ธนาคารแห่งประเทศไทย การไฟฟ้าฝ่ายผลิต
กระทรวงการคลัง กรมป่าไม้ ส่วนราชการสังกัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ฯ ได้แสดง
ความจำนงขอซื้อไปแล้วเบื้องต้นประมาณ 200 ตัน มังคุด)
ละ.ก.คละ ประมาณ ก10.- บาท(

2.1.2 แผนการรวบรวมและจำหน่ายของสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร รวม/
17,450 ตัน แยกเป็น เงาะ 7,850 ตัน มังคุด 8,700 ตัน และ
ลองกอง 900 ตัน

2.1.3 ผลการดำเนินงาน ตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม 2550 ถึงวันที่
5 สิงหาคม 2550

การสนับสนุนของกรมส่งเสริมสหกรณ์

สนับสนุนเงินกู้ จากกองทุนพัฒนาสหกรณ์ ดอกเบี้ยร้อยละ
1 ต่อปี ให้สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร เป็นเงิน/35.90
ล้านบาท

ประสานตลาดห้างสรรพสินค้า โลตัส แม็คโคร บิ๊กซี ทำ
สัญญาซื้อขายผลไม้ ปริมาณ 5,000 ตัน เป็นสินค้าคัด
เกรด ราคามังคุด ละ.ก.ประมาณ ก (มันจิว)12-13
บาท

**ผลการรวบรวมและจำหน่ายผลไม้ รวม 2,968.47 ตัน
มูลค่า 28.84 ล้านบาท**

จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 1,940.08 ตัน มูลค่า 21.02
ล้านบาท

จังหวัดพังงา จำนวน 18.49 ตัน มูลค่า 0.21 ล้านบาท

จังหวัดชุมพร จำนวน 359.90 ตัน มูลค่า 3.39 ล้านบาท

จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 650.00 ตัน มูลค่า 4.22
ล้านบาท

ราคาผลไม้ ณ วันที่ 5 สิงหาคม 2550

มังคุด ละ.กก (คละ)7 บาท

มังคุดส่งห้างสรรพสินค้า ละ.กก (มันจิว)8-9 บาท

มังคุดส่งออก ละ.กก (มันลายใหญ่)18 บาท

เงาะ กก ละ.6 - 8 บาท

ลองกอง ช่อกลาง ละ.กก (ตลาดล่าง)20 - 30 บาท

ลองกอง ช่อใหญ่ ก ละ.ก.36-38 บาท

2.2 จังหวัดชายแดนภาคใต้

2.2.1 กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้กำหนดมาตรการและแนวทางการรวบรวม
และกระจายลองกอง ปี 2550 ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่
ยะลา ปัตตานีและนราธิวาส โดยกรมส่งเสริมสหกรณ์สนับสนุนใน
ด้านต่างๆ คือ

สนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1 จาก
เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ ซึ่งมีสหกรณ์ขอเบิกไปแล้ว 4
สหกรณ์ วงเงิน 8.8 ล้านบาท อยู่ระหว่างขอเบิก 2 สหกรณ์
วงเงิน 5 ล้านบาท

จัดสรรงบให้สหกรณ์จัดซื้อตะกร้าผลไม้ ให้กับกลุ่มผู้ผลิตผลไม้
ของสหกรณ์ จำนวน 40 กลุ่มๆละ 150 ใบ รวม 6,000 ใบ

2.2.2 แผนการรวบรวมและจำหน่าย รวม 3,330 ตัน โดยใช้ศูนย์คัด
แยกผลไม้พร้อมอุปกรณ์ของสหกรณ์ จำนวน 6 แห่ง

2.2.3 ผลการดำเนินงาน ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2550 ถึงวันที่ 5
สิงหาคม 2550 สามารถรวบรวมและจำหน่ายในตลาดทั่วไปได้
37.11 ตัน มูลค่า 0.80 ล้านบาท

2.3 การส่งเสริมการตลาดที่ห้างสรรพสินค้า งานมหกรรมบริโภคผลไม้ไทย ปี 2550 ระหว่างวันที่ 3-5 สิงหาคม 2550 ณ ห้างสรรพสินค้าฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต สหกรณ์กลุ่มเกษตรกร สามารถจำหน่ายผลผลิต/การเกษตรได้แก่ มังคุด เงาะ ลองกอง และลำไยรวมมูลค่า 4.58 ล้านบาท

12. เรื่อง การค้าระหว่างประเทศของไทยในระยะ 6 เดือนแรกปี 2550 (มกราคม-มิถุนายน)

คณะรัฐมนตรีรับทราบตามที่กระทรวงพาณิชย์รายงานการค้าระหว่างประเทศของไทยในระยะ 6 เดือนแรกปี 2550 (มกราคม-มิถุนายน) ดังนี้

1. การส่งออก

การส่งออกเดือนมิถุนายน 2550 มีมูลค่า 12,852.2 ล้านดอลลาร์ฯ เพิ่มขึ้นจากเดือนเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 17.7 เป็นการขยายตัวในอัตราที่สูงต่อเนื่องจากต้นปี มีการส่งออกเพิ่มขึ้นในทุกหมวด ทั้งสินค้าเกษตรกรรมอุตสาหกรรม/การเกษตร ร้อยละ 18.4 สินค้าอุตสาหกรรม ร้อยละ 18.9 และสินค้าอื่น ๆ ร้อยละ 13.2

การส่งออกในระยะ 6 เดือนแรกของปี 2550 มีมูลค่า 71,599.8 ล้านดอลลาร์ฯ เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนเพิ่มขึ้นร้อยละ 18.6 คิดเป็นร้อยละ 49.05 ของเป้าหมายการส่งออก เป็นการขยายตัวเพิ่มขึ้นในทุกหมวด โดยหมวดสินค้าเกษตร อุตสาหกรรมการเกษตร ร้อยละ 20.4 สินค้าอุตสาหกรรม ร้อยละ 17.5 และสินค้าอื่น ๆ ร้อยละ 21.3

2. การนำเข้า

การนำเข้าเดือนมิถุนายน 2550 มีมูลค่า 11,969.4 ล้านดอลลาร์ฯ เทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.2 โดยมีการนำเข้าเพิ่มขึ้นเกือบทุกหมวด ได้แก่ สินค้าทุน ร้อยละ 4.5 สินค้าวัตถุดิบและกึ่งสำเร็จรูป ร้อยละ 6.7 และสินค้าอุปโภคบริโภค ร้อยละ 16.7 และสินค้ายานพาหนะและอุปกรณ์ ร้อยละ 5.3 กลุ่มสินค้าที่นำเข้าลดลงได้แก่ สินค้าเชื้อเพลิง ร้อยละ 1.4 และสินค้าอาวุธ ยุทโธปกรณ์ และสินค้าอื่น ๆ ร้อยละ 0.7

การนำเข้าในระยะ 6 เดือนแรกของปี 2550 มีมูลค่า 66,093.9 ล้านดอลลาร์ฯ เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.6 โดยมีการนำเข้าเพิ่มขึ้นในหมวดวัตถุดิบและกึ่งสำเร็จรูป ร้อยละ 13.9 สินค้าอุปโภคบริโภค ร้อยละ 18.2

สินค้ายานพาหนะและอุปกรณ์การขนส่ง ร้อยละ 6.3 ส่วนสินค้าเชื้อเพลิง สินค้า
ทุน และสินค้าอาวุธ ยุทโธปกรณ์และสินค้าอื่น ๆ ลดลงร้อยละ 3.9, 2.6 และ 5.0
ตามลำดับ

3. ดุลการค้า

ดุลการค้าเดือนมิถุนายน 2550 ไทยเกินดุลการค้า 882.8 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ส่งผล
ให้ดุลการค้าในระยะ 6 เดือนแรกปี 2550 เกินดุลการค้ารวม 5,505.9 ล้านดอลลาร์
สหรัฐฯ เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ซึ่งขาดดุลการค้า 2,216.5 ล้านดอลลาร์
สหรัฐฯ

13. เรื่อง การดำเนินงานโครงการนวัตกรรมเชิงยุทธศาสตร์ด้านเกษตรอินทรีย์ ของสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ

คณะรัฐมนตรีรับทราบและเห็นชอบตามที่กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เสนอทั้ง
3 ข้อ ดังนี้

รับทราบรายงานผลการดำเนินโครงการนวัตกรรมเชิงยุทธศาสตร์ด้านเกษตรอินทรีย์
(Strengthening the Export Capacity of Thailand's Organic Agriculture)
ของสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เห็นชอบในการจัดตั้ง ตามแผนปฏิบัติ "คณะกรรมการพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ"
การระดับชาติด้านเกษตรอินทรีย์ที่มีองค์ประกอบ ได้แก่ ผู้แทนสำนักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ผู้แทนกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ ผู้แทนกระทรวงพาณิชย์ ผู้แทนกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
และผู้แทนจากมหาวิทยาลัย และภาคเอกชน

มอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
รับผิดชอบในการจัดตั้ง ซึ่งคณะ "คณะกรรมการพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ"
กรรมการฯ มีหน้าที่ในการกำกับดูแล ประสานงาน และผลักดันให้หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องนำแผนปฏิบัติการระดับชาติด้านเกษตรอินทรีย์ไปปฏิบัติ รวมทั้งติดตาม
ประเมินผลการดำเนินงานของหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อให้เกิดผลที่เป็นรูปธรรมและมี
ความยั่งยืน

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รายงานว่า

สืบเนื่องจากมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 4 มกราคม 2548 กระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีได้ให้ความสำคัญกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านเกษตรอินทรีย์
โดยมีแนวทางดำเนินงานที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์อยู่ดีมีสุข กระทรวงวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยีจึงได้ขอรับการสนับสนุนความช่วยเหลือทางวิชาการด้านเกษตรอินทรีย์ภายใต้กรอบกองทุน Asia Trade Related Technical Assistance (TRTA) จากสหภาพยุโรป และศูนย์พาณิชยกรรมระหว่างประเทศ (International Trade Centre-ITC) โดยผ่านการประสานงานของสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าการพัฒนา (องค์การมหาชน) International Institute for Trade and Development-ITD) จนได้รับการสนับสนุนจากศูนย์พาณิชยกรรมระหว่างประเทศ (ITC/UNCTAD/WTO) ภายใต้ชื่อโครงการ "Strengthening the Export Capacity of Thailand's Organic Agriculture" ในวงเงินงบประมาณ 194,074 ดอลลาร์สหรัฐ ในการศึกษารูปแบบนวัตกรรมทางด้านเกษตรอินทรีย์ เพื่อสร้างความเข้มแข็งในด้านการส่งออกผลิตภัณฑ์อินทรีย์ของประเทศไทยสู่ตลาดสหภาพยุโรป ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินการพัฒนาธุรกิจชีวภาพของสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ

ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติได้จัดให้มีการประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบยุทธศาสตร์ด้านเกษตรอินทรีย์ของประเทศไทย และเห็นว่าควรผลักดันอย่างจริงจัง โดยจัดตั้งรวมถึงเห็นสมควรให้มีหน่วยงานที่ "คณะกรรมการพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ" รับผิดชอบโดยตรงซึ่งอาจจะทำการศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้ง "สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติเป็นต้น โดยมอบให้ "สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติดำเนินการโครงการดังกล่าวโดยสรุปผลการดำเนินการ ดังนี้

- 2.1 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกับ 6 กระทรวง 26 หน่วยงานจัดทำแผนบูรณาการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ ปี 2549
- 2.2 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (.สศช) ได้มีการผลักดันการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมมาอย่างต่อเนื่อง
- 2.3 กระทรวงพาณิชย์ได้ดำเนินงานด้านการพัฒนาตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์แบบบูรณาการระหว่างหน่วยงานส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ทั้งในต่างจังหวัดและในต่างประเทศ
- 2.4 สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติได้ดำเนินโครงการ "Strengthening the Export Capacity of Thailand's Organic Agriculture" ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2548 ถึงเดือนสิงหาคม 2549 และได้แบ่งการดำเนินงานออกเป็น 3 ระยะ ดังนี้

ระยะที่ 1 การสำรวจหาข้อมูลพื้นฐาน

ระยะที่ 2 การแผนปฏิบัติการระดับชาติ

ระยะที่ 3 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การฝึกอบรม /

2.5 จากผลการดำเนินโครงการดังกล่าวข้างต้นทำให้สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติสามารถสร้างเครือข่ายวิสาหกิจและนักวิชาการด้านเกษตรอินทรีย์ให้มีความร่วมมือ และผลักดันให้เกิดการลงทุนในธุรกิจนวัตกรรมรวมทั้ง 8 โครงการด้วยวงเงินสนับสนุน 10,548,000 บาท คิดเป็นมูลค่าการลงทุน 52,982,100 บาท ภายใต้กรอบและกลไกการสนับสนุนด้านวิชาการ และการเข้าร่วมรับความเสี่ยงทางการลงทุนของสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติให้แก่โครงการ ต่อไปนี้

โครงการวิเคราะห์เชิงลึก การผลิตหน่อไม้ฝรั่งอินทรีย์ตามกรอบยุทธศาสตร์ด้านเกษตรอินทรีย์ของประเทศไทย

โครงการปรับปรุงการผลิต การตลาด และสร้างมาตรฐานส้มโอด้วยระบบเกษตรอินทรีย์

โครงการผ้าอ้อมจากฝ้ายอินทรีย์

โครงการนำร่องการผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์สายพันธุ์ข้าวดอกมะลิ 105 ครบวงจรสู่เชิงพาณิชย์

โรงงานต้นแบบผลิตปุ๋ยชีวภาพจากแบคทีเรียสังเคราะห์แสง

โครงการการผลิตสบู่อินทรีย์

โครงการการผลิตแปงมะพร้าวอินทรีย์

โครงการรูปแบบธุรกิจรีสอร์ทเกษตรอินทรีย์

14. เรื่อง การขายลำไยอบแห้ง ปี 2546 และปี 2547

คณะรัฐมนตรีรับทราบการขายลำไยอบแห้ง ปี 2546 และปี 2547 ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ ดังนี้

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร จำหน่ายลำไย (สด) อบแห้งปี 2546 และปี 2547 จำนวน 67,176,990 กก มูลค่า .335,884,950 บาท

การจำหน่ายจะมีคณะกรรมการกำกับดูแลเพื่อไม่ให้เกิดการนำลำไยอบแห้งไปปลอมปนในปี 2550 ได้อีก

ค่าใช้จ่ายในการบุงเปลือกและค่าใช้จ่ายในการจำหน่าย ตามที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน กิโลกรัมละ 1 บาท วงเงินรวมไม่เกิน 67.17 ล้านบาท จะให้ทางทหารช่วย ดำเนินการ โดยแยกเป็น

ค่าใช้จ่ายในการบุงเปลือกและค่าใช้จ่ายในการจำหน่ายลำไย ปี 2546 วงเงิน 22.81 ล้านบาท ซึ่งอยู่ภายใต้โครงการรับจำนำลำไยอบแห้งที่ดำเนินการ โดยกระทรวงพาณิชย์ และมอบให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นผู้ จำหน่าย จะนำเงินที่ได้จากการจำหน่ายลำไยจ่ายทดรองไปก่อน

ค่าใช้จ่ายในการบุงเปลือกและค่าใช้จ่ายในการจำหน่ายลำไย ปี 2547 วงเงิน 44.36 ล้านบาท จะใช้เงินกู้โครงการรับซื้อลำไยสดเพื่อแปรรูปและ การตลาดลำไยอบแห้ง ปี 2547

เมื่อมีการจำหน่ายลำไยอบแห้งปี 2546 แล้ว จะได้จ่ายคืนเงินประกันลำไย อบแห้งกิโลกรัมละ 3 บาท มูลค่า 68 ล้านบาทเศษ ที่เกษตรกรเรียกร้องมา ตลอด

สังคม

15. เรื่อง ขอนุมัติเข้าดำเนินการตรวจสอบข้อมูล รับฟังความคิดเห็น และทำ ความเข้าใจกับราษฎรโดยทั่วไป ทั้งผู้ได้รับประโยชน์และผู้ได้รับผลกระทบจาก โครงการเขื่อนแก่งเสือเต้นจังหวัดแพร่

คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามมติคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ 2 ซึ่งมีรองนายกรัฐมนตรี (นายไพบุลย์ วัฒนศิริธรรม) เป็นประธาน ดังนี้

ให้มีการศึกษาวิเคราะห์ทั้งระบบลุ่มน้ำยม มิใช่เฉพาะเขื่อนแก่ง (การจัดการลุ่มน้ำยม) เสือเต้นเท่านั้น

ให้มีวิธีการดำเนินงานโดยใช้กระบวนการนโยบายสาธารณะแบบบูรณาการและมีส่วนร่วม รวมทั้งควรแต่งตั้งคณะกรรมการระดับชาติเพื่อทำหน้าที่ในการวางกรอบ แนวทางในการศึกษาเพื่อพิจารณาว่าจะดำเนินการอย่างไร

ให้สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและกรม
ชลประทานรับไปพิจารณากำหนดองค์ประกอบ อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ
ดังกล่าวแล้วเสนอคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งต่อไป

ทั้งนี้ ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์พิจารณาทางเลือกอื่นที่เหมาะสมในการดำเนินการ
เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวด้วย

ประเด็นอภิปรายของคณะกรรมการกลั่นกรองฯ คณะที่ 2 มีดังนี้

คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2550 รับทราบสรุปผลการประชุมเพื่อ
แก้ไขปัญหากลุ่มสมัชชาคนจนเกี่ยวกับปัญหาเขื่อนที่ยังไม่ได้ดำเนินการก่อสร้าง
โดยให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ตั้งคณะกรรมการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนภาครัฐ และผู้แทนภาคประชาชน เพื่อกำหนด
กรอบและแนวทางในการศึกษาร่วมกัน โดยให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมด้วย

โครงการเขื่อนแก่งเสือเต้นเป็นการแก้ปัญหาเฉพาะพื้นที่ หากจะมีการพิจารณาศึกษา
วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อแก้ปัญหาในภาพรวมทั้งระบบ โดยการศึกษานี้วิเคราะห์บริเวณ
ลุ่มน้ำยมซึ่งจะรวมโครงการเขื่อนแก่งเสือเต้นอยู่ด้วยแล้ว ก็น่าจะทำให้ทราบ
ปัญหาในภาพรวมและมีแนวทางในการแก้ปัญหาได้มากขึ้น

ในการศึกษาตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูลควรดำเนินการทั้งระบบ โดยการใช้
กระบวนการนโยบายสาธารณะแบบบูรณาการและมีส่วนร่วม โดยอาจจัดตั้ง
คณะกรรมการเพื่อทำการศึกษาวิเคราะห์ โดยใช้กระบวนการศึกษาตามข้อ 2 เป็น
แนวทางในการดำเนินการโดยมีสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติและกรมชลประทานเป็นฝ่ายเลขานุการร่วม ทั้งนี้ อาจมีหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง เช่น สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

16. เรื่อง การจัดการถยนต์ดับเพลิงและอุปกรณ์กู้ภัยให้แก่อำเภอใน 3 จังหวัด ชายแดนภาคใต้และ 4 อำเภอในจังหวัดสงขลา

คณะรัฐมนตรีอนุมัติในหลักการให้กระทรวงมหาดไทย (กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย) ดำเนินการจัดการถยนต์ดับเพลิงและอุปกรณ์กู้ภัยให้แก่อำเภอในพื้นที่ 3 จังหวัด
ชายแดนภาคใต้และ 4 อำเภอในพื้นที่จังหวัดสงขลา (อำเภอจะนะ อำเภอเทพา อำเภอนา
ทวี และอำเภอสะบ้าย้อย) รวม 37 อำเภอ ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ โดยให้มี
การบูรณาการร่วมกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน (กอ.รมน.) และหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง เช่น กองทัพบก กองทัพเรือ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ องค์การปกครองส่วน
ท้องถิ่น เป็นต้น พิจารณาทบทวนจำนวนและราคาเพื่อมิให้เกิดความซ้ำซ้อน รวมทั้ง
ประสานการดำเนินงานให้เกิดความรอบคอบ ประหยัด และมีประสิทธิภาพตามความ

จำเป็นและเหมาะสม ส่วนงบประมาณในการดำเนินการนั้น เห็นควรให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยดำเนินการ โดยใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551-2552 งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ทั้งนี้ ให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย มาตรฐานของทางราชการ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัดแล้ว ขอทำความตกลงในรายละเอียดกับสำนักงานงบประมาณต่อไป ซึ่งเป็นไปตามความเห็นของสำนักงานงบประมาณ

17. เรื่อง การพัฒนากระบวนการดำเนินการเรื่องราร้องทุกข์

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบการพัฒนากระบวนการดำเนินการเรื่องราร้องทุกข์ ตามที่สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเสนอ ดังนี้

1. หน่วยงานควรให้ความสำคัญและร่วมมือในการพัฒนากระบวนการดำเนินการเรื่องราร้องทุกข์ โดยให้กำหนดแนวทางการพัฒนาและเชื่อมโยงระบบการดำเนินการเรื่องราร้องทุกข์ระหว่างหน่วยงานที่เป็นระบบกลาง
2. ดำเนินการตามแนวทางข้างต้น ให้เห็นผลอย่างเป็นรูปธรรมโดยเร็ว และต่อเนื่อง
3. มอบหมายให้ทุกหน่วยงานดำเนินการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนผ่านระบบการดำเนินการเรื่องราร้องทุกข์ที่เป็นระบบกลาง โดยให้มีการเรียนรู้และฝึกฝนปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ ตลอดจนสร้างทัศนคติที่ดีต่อการให้บริการประชาชน
4. ควรกำหนดมาตรการในการปลูกจิตสำนึกให้บุคลากรมีความพร้อม ยอมรับในการเปลี่ยนแปลงวิธีการทำงานที่นำเทคโนโลยีสารสนเทศ และเทคโนโลยีการสื่อสารมาช่วยในการปฏิบัติงาน

สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เห็นว่า เพื่อให้การพัฒนากระบวนการดำเนินการเรื่องราร้องทุกข์เกิดผลเป็นรูปธรรม มีความต่อเนื่อง เพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพในการให้บริการประชาชนของศูนย์รับเรื่องราร้องทุกข์ของรัฐบาล อันเป็นการผลักดันให้สอดคล้องกับนโยบายของนายกรัฐมนตรีด้านการพัฒนาระบบการดำเนินการเรื่องราร้องทุกข์จึงได้ดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการพัฒนากระบวนการดำเนินการเรื่องราร้องทุกข์ขึ้น สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

แนะนำภาพรวมของนโยบายเรื่องการพัฒนากระบวนการเรื่องราร้องทุกข์ศูนย์รับเรื่องราร้องทุกข์ของรัฐบาล ที่มีการพัฒนาช่องทางารับเรื่องราร้องทุกข์ 4 ช่องทางที่มีชื่อสอดคล้องกัน คือ โทรศัพท์สายด่วนของรัฐบาล 1111 ตู้ ปณ.1111 ปณ .

ทำเนียบรัฐบาล กรุงเทพฯ 10302 เว็บไซต์ www.1111.go.th และจุดบริการประชาชน 1111 (Counter Service) โดยการแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนที่ร้องเรียนผ่านช่องทางต่าง ๆ ข้างต้น จะดำเนินการผ่านระบบการดำเนินการเรื่องร้องทุกข์ ที่นำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเทคโนโลยีการสื่อสารมาช่วยในการดำเนินการเรื่องร้องทุกข์ ที่นำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเทคโนโลยีการสื่อสารมาช่วยในการดำเนินการ และสร้างเครือข่ายการปฏิบัติงานระหว่างหน่วยงานภาครัฐ เพื่อให้การแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนมีความรวดเร็วและเกิดประสิทธิภาพ

แนะนำระบบการดำเนินการเรื่องร้องทุกข์

แนะนำระบบการดำเนินการเรื่องร้องทุกข์ ที่เป็นระบบการให้บริการผ่านเว็บไซต์ (Web Portal) ซึ่งจะพัฒนาระบบสารสนเทศศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ของรัฐบาล ศูนย์บริการประชาชน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ขึ้นเป็นระบบการดำเนินการเรื่องร้องทุกข์ ที่เป็นระบบกลางสำหรับปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนระหว่างหน่วยงานภาครัฐ สามารถเชื่อมโยงข้อมูลการดำเนินการเรื่องร้องทุกข์ของทุกหน่วยงานให้เป็นระบบเดียวกัน ตลอดจนเป็นแนวทางในการพัฒนาระบบเพื่อเชื่อมโยงการดำเนินการระหว่างหน่วยงานภาครัฐด้านอื่น ๆ ต่อไป

ระบบการดำเนินการเรื่องร้องทุกข์ที่พัฒนาขึ้นเป็นระบบกลาง ได้กำหนดให้มีการรักษาความปลอดภัยของระบบและข้อมูล โดยมีการจำกัดสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลให้สอดคล้องตามนโยบายว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.2544 ซึ่งผู้รับผิดชอบการประสานงานเรื่องร้องทุกข์และผู้รับผิดชอบการปฏิบัติงานการแก้ปัญหาเรื่องร้องทุกข์ของแต่ละหน่วยงาน (Contact Point) จะได้รับการกำหนดชื่อผู้ใช้ (User Name) และรหัสผ่าน (Password) เพื่อเข้าใช้งานระบบ

หน่วยงานภาครัฐที่มีอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตอยู่แล้ว สามารถเข้าสู่ระบบการดำเนินการเรื่องร้องทุกข์ผ่านเว็บไซต์ (Web Portal) ซึ่งในอนาคตจะได้มีการจดทะเบียนชื่อโดเมนเว็บไซต์ www.webportal1111.go.th แต่ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานขึ้นอยู่กับเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของหน่วยงาน ดังนั้นเพื่อเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติงานจึงได้พัฒนาการเชื่อมโยงเครือข่ายการดำเนินการเรื่องร้องทุกข์ ผ่านระบบ GIN (Government Information Network) ซึ่งเป็นระบบบริการของบริษัท ทีโอที จำกัดและ (มหาชน) สำ (มหาชน) บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัดหรือเชื่อมโยงการดำเนินการระหว่างหน่วยงานภาครัฐโดยเฉพาะ

ข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการเรื่องราวร้องทุกข์ ในระบบดำเนินการเรื่องราวร้องทุกข์ที่เป็นระบบกลาง สามารถเชื่อมโยงเข้าสู่ศูนย์ปฏิบัติการนายกรัฐมนตรี (Prime Minister's Operation Centre : PMOC) เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับนายกรัฐมนตรีในการตัดสินใจกำหนดนโยบายเรื่องราวร้องทุกข์ในภาพรวมต่อไป

อนึ่ง ระบบการดำเนินการเรื่องราวร้องทุกข์ที่เป็นระบบกลาง จะช่วยอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็วลดขั้นตอนในการประสานงาน และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่หน่วยงานภาครัฐ อันจะส่งผลให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจสูงสุด

18. เรื่อง การมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (นราธิวาส ยะลา ปัตตานี สงขลา และสตูล)

คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามที่สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอให้มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (นราธิวาส ยะลา ปัตตานี สงขลา และสตูล) ให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (พลตำรวจโท ชีรวุฒิ บุตรศรีภูมิ) ดังนี้

ติดตาม ประสานนโยบายในการพัฒนา 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้เป็นไปอย่างครอบคลุม มีเอกภาพ เป็นรูปธรรม และเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างรวดเร็ว อาทิ ยุทธศาสตร์ประชาชนอยู่ดีมีสุข เป็นต้น

รายงานผลการดำเนินการเสนอนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบทุกระยะ

ปฏิบัติงานอื่น ๆ ใดอันเกี่ยวเนื่องกับการพัฒนา 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ตามที่นายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย

ให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานของรัฐ ให้ข้อมูลหรือจัดส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ตามความจำเป็น

ทั้งนี้ ให้มีอำนาจเรียกประชุมเจ้าหน้าที่ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค รวมทั้งเจ้าหน้าที่ส่วนราชการอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อกำหนดแนวทางปฏิบัติให้เจ้าหน้าที่ดังกล่าว ตลอดจนขอให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติหรือเจ้าหน้าที่คนใดคนหนึ่งของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ รวมทั้งเจ้าหน้าที่ส่วนราชการอื่นที่เกี่ยวข้องรายงานเรื่องต่าง ๆ ให้ทราบ เพื่อรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (พลตำรวจโท ชีรวุฒิ บุตรศรีภูมิ) จักได้เสนอความเห็นประกอบการวินิจฉัยสั่งการของนายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยต่อไป

19. เรื่อง รายงานผลการจัดสัมมนาโครงการ "รัฐบาลพบสื่อท้องถิ่น" ครั้งที่ 3

คณะรัฐมนตรีรับทราบรายงานผลการจัดสัมมนาโครงการ "รัฐบาลพบสื่อท้องถิ่น" ครั้งที่ 3 ตามที่สำนักโฆษก สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอ และมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในประเด็นปัญหาที่สื่อท้องถิ่นภาคกลางและภาคตะวันตกได้นำเสนอในการสัมมนา ไปพิจารณาดำเนินการให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนในท้องถิ่น รวมทั้งมอบหมายให้กระทรวงต่าง ๆ ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการดำเนินงานของรัฐบาลให้สื่อมวลชนได้รับทราบอย่างถูกต้องชัดเจนและทั่วถึงต่อไป

สำนักโฆษกและกรมประชาสัมพันธ์ได้ร่วมกันจัดสัมมนา "รัฐบาลพบสื่อท้องถิ่น" ครั้งที่ 3 เมื่อวันเสาร์ที่ 23 มิถุนายน 2550 ณ โรงแรมเอกไพลิน ริเวอร์แคว จังหวัดกาญจนบุรี มีวัตถุประสงค์เพื่อให้สื่อมวลชนท้องถิ่นได้รับทราบแนวนโยบายของรัฐบาล เรื่อง "ยุทธศาสตร์อยู่ดีมีสุขตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง" รวมทั้งชี้แจงทำความเข้าใจนโยบายการบริหารงานของรัฐบาลในด้านต่าง ๆ โดยผู้เข้าร่วมสัมมนาประกอบด้วย สื่อมวลชนในเขตพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันตก 16 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดกาญจนบุรี ราชบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สุพรรณบุรี ชัยนาท อ่างทอง สิงห์บุรี สระบุรี ลพบุรี ปทุมธานี นนทบุรี พระนครศรีอยุธยา สมุทรสาคร สมุทรสงคราม และนครปฐม โดยนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการสัมมนาและมีรองนายกรัฐมนตรี (นายไพบุลย์ วัฒนศิริธรรม) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข (นายมรกต กรเกษม) รองปลัดกระทรวงมหาดไทย (นายสมชาย ชุ่มรัตน์) นายกิตติศักดิ์ สินธุวิช รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ คณะโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี คณะโฆษกกระทรวง ผู้ตรวจราชการกระทรวง ผู้ว่าราชการจังหวัด และรองผู้ว่าราชการจังหวัด เข้าร่วมสัมมนาและร่วมชี้แจงสร้างความเข้าใจในนโยบายของรัฐบาล ซึ่งสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย และสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11 กรมประชาสัมพันธ์ได้ถ่ายทอดการสัมมนาให้ประชาชนในเขตพื้นที่ได้รับชมและรับฟัง เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ด้วย

ผลการจัดสัมมนา

สรุปผลการจัดสัมมนาภาคเช้า สัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง "บทบาทของสื่อมวลชนท้องถิ่นกับการสร้างความสมานฉันท์ในสังคม" จำนวน 6 กลุ่ม สื่อมวลชนให้ความสนใจแสดงความคิดเห็นอย่างกว้างขวาง มีการเสนอแนะแนวทางอันเป็นประโยชน์ รวมทั้งเน้นย้ำบทบาทและความร่วมมือของทั้งสื่อมวลชนและภาครัฐที่จะนำไปสู่การสร้างความสมานฉันท์ในสังคมอย่างเป็นรูปธรรม โดยที่ประชุมได้ให้ความสำคัญถึงหน้าที่และความรับผิดชอบของสื่อมวลชนทุกแขนงที่จะต้องร่วมมือกันสร้างสรรค์สังคมให้เกิดความปรองดองและความสมานฉันท์อย่างแท้จริง เช่น สื่อต้องมีจรรยาบรรณ จริยธรรม และคุณธรรมในการทำหน้าที่ สื่อต้องเป็นกลางไม่ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของรัฐและทุน การเสนอข้อมูลข่าวสารต้องเป็นไปในเชิงบวก สร้างสรรค์ เน้นการสร้างสามัคคีของคนใน

ชาติ สื่อต้องตรวจสอบข้อมูลข่าวสารก่อนนำเสนอสู่สังคมและเปิดโอกาสให้บุคคลในข่าวสามารถชี้แจงข้อเท็จจริงผ่านสื่อได้

รวมทั้งได้เสนอให้รัฐบาลให้การสนับสนุนเยาวชน ผู้รู้ หรือปราชญ์ชาวบ้านมีส่วนร่วมในกระบวนการสื่อสารมากขึ้น นอกจากนี้ที่ประชุมยังเสนอให้รัฐบาลและสื่อร่วมกันจัดกิจกรรมส่งเสริมการสร้าง ความสามานฉันท์ในสังคมอย่างเป็นระบบต่อเนื่อง พร้อมทั้งเสนอให้รัฐบาลใช้หอกระจายข่าวระดับหมู่บ้าน ในการสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจกับประชาชน โดยรัฐควรให้การสนับสนุนในด้านการดำเนินการด้วย

สรุปผลการสัมมนาภาคบ่าย นายกรัฐมนตรีพบสื่อมวลชนท้องถิ่น ก่อนที่นายกรัฐมนตรีจะเดินทางมาพบกับสื่อมวลชนท้องถิ่นในเวลา 15.00 น. นายกิตติศักดิ์ สินธุนิช รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้นำเสนอสรุปหลักการสำคัญของยุทธศาสตร์อยู่ดีมีสุขแก่ผู้เข้าร่วมสัมมนาว่ารัฐบาลไม่เพียงต้องการนำทรัพยากรและงบประมาณลงไปสู่ประชาชนฐานรากเท่านั้น แต่ต้องการสร้างกระบวนการเรียนรู้ภาคประชาชนโดยใช้ทรัพยากรและงบประมาณเป็นเครื่องมือในการปรับ วิถีคิด วิธีการแก้ปัญหาของคนในชุมชน ให้ประชาชนมีความคิดริเริ่ม รวมทั้งหาทางออกในการแก้ปัญหาด้วยตัวเอง โดยส่วนราชการจะทำหน้าที่เพียงการสนับสนุนและให้ข้อมูล เพื่อให้ชุมชนสามารถแก้ปัญหาและพึ่งพาตนเองได้ ซึ่งขณะนี้ได้มีการอนุมัติโครงการไปแล้วทั้งสิ้นประมาณ 4.7 พันล้านบาทจากงบประมาณ 5 พันล้าน หรือประมาณร้อยละ 94 โดยทุกจังหวัดมีการอนุมัติโครงการและจัดสรรงบประมาณลงในระดับพื้นที่แล้ว

ในส่วนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข (นายมรกต กรเกษม) ได้รายงานสรุปความคืบหน้าผลการดำเนินงานด้านงบประมาณและการดำเนินโครงการต่าง ๆ ตามยุทธศาสตร์อยู่ดีมีสุขในพื้นที่รับผิดชอบของตนเอง ซึ่งจากการติดตามการดำเนินโครงการพบว่าสามารถตอบสนองต่อแผนงานของรัฐบาลครบทั้ง 5 ด้าน

เมื่อนายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี (นายไพบุลย์ วัฒนศิริธรรม) และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเดินทางมาถึง สื่อมวลชนได้ซักถามปัญหาเกี่ยวกับยุทธศาสตร์อยู่ดีมีสุข รวมทั้งปัญหาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับประชาชนในพื้นที่ เช่น ยุทธศาสตร์อยู่ดีมีสุขจะสามารถแก้ปัญหาความยากจนได้อย่างยั่งยืนอย่างไร เกณฑ์ที่ใช้ในการเบิกจ่ายงบประมาณในโครงการยุทธศาสตร์อยู่ดีมีสุข มาตรการแก้ปัญหาราคาสินค้าเกษตรและสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนตกต่ำ การแก้ไขปัญหา การขยายตัวของห้างสรรพสินค้ารายใหญ่ และการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อย ปัญหาแรงงานต่างด้าว ยุทธศาสตร์การค้าชายแดนจังหวัดราชบุรี-พม่า ปัญหายาเสพติด การส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่น ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมถูกทำลาย การแก้ไขปัญหาวิฤตชุมชน ซึ่งคำถามส่วนใหญ่นายกรัฐมนตรีและผู้เกี่ยวข้องได้ชี้แจงสร้างความเข้าใจแก่สื่อมวลชนในเบื้องต้นแล้ว ยังคงมีเพียงบางคำถามที่เป็นปัญหาในพื้นที่คือกรณีที่ดินทำกินบริเวณบ้านหมอเดมา บ้านแก่งแคน กิ่งอำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรีเกิดปัญหาน้ำท่วม ทำให้

ชาวบ้านต้องอพยพไปอยู่ในพื้นที่ราชการและอุทยาน จนเป็นเหตุให้เกิดปัญหาความขัดแย้งระหว่างชาวบ้านกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ ประเด็นหน่วยงานราชการมีแนวทางแก้ปัญหาเฉพาะหน้าจากการปล่อยน้ำเสียของโรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัดสมุทรสาครอย่างไร และกรณีสื่อมวลชนขอให้รัฐบาลสนับสนุนการดำเนินงานของหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้านเท่านั้นที่นายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปพิจารณาดำเนินการแก้ปัญหาต่อไป

นอกจากนี้ยังมีประเด็นที่สื่อมวลชนเสนอแนะ โดยเสนอให้มีการประชาสัมพันธ์โครงการยุทธศาสตร์อยู่ดีมีสุขผ่านช่องทางฟรีทีวีเพื่อให้ประชาชนเกิดความเข้าใจในเรื่องนี้มากขึ้น ซึ่งในประเด็นนี้ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย (นายสมชาย ชุ่มรัตน์) แจ้งว่าจะนำเรียนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเพื่อพิจารณาต่อไป

การประเมินผลการสัมมนา

ผู้เข้าร่วมสัมมนาทั้งสิ้น จำนวน 476 คน แบ่งเป็นรัฐมนตรี 4 ท่าน สื่อมวลชนท้องถิ่น 223 คน คณะโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและโฆษกกระทรวง 20 คน ผู้ตรวจราชการกระทรวง 19 คน ผู้ว่าราชการจังหวัดและรองผู้ว่าราชการจังหวัด 18 คน ผู้บริหารส่วนราชการ 3 คน เจ้าหน้าที่กรมประชาสัมพันธ์ 48 คน เจ้าหน้าที่สำนักโฆษก 18 คน ผู้ติดตามและผู้สังเกตการณ์ 123 คน

ความคิดเห็นของสื่อมวลชนต่อการจัดสัมมนา จากการสำรวจโดยแบบสอบถามพบว่าสื่อมวลชนพอใจกับการชี้แจงและสร้างความเข้าใจเรื่องยุทธศาสตร์อยู่ดีมีสุขของรัฐบาล เพราะทำให้ เข้าใจแนวทางการดำเนินการมากขึ้น และเห็นว่าการสัมมนาในครั้งนี้ทำให้ได้รับประโยชน์ในหลายด้าน เช่น ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ความคิดเห็นและทัศนคติที่เป็นประโยชน์ร่วมกัน ทำให้เกิดเครือข่ายด้านสื่อประชาสัมพันธ์ ได้ข้อมูลที่ถูกต้องจากรัฐบาลโดยตรงเพื่อนำไปสร้างความเข้าใจกับประชาชน รวมทั้งได้ทราบวัตถุประสงค์การดำเนินงานของรัฐบาลชัดเจนและเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเองเพิ่มขึ้น ส่วนการสัมมนาเรื่องนั้น "บทบาทของสื่อมวลชนท้องถิ่นกับการสร้างความสามัคคีในสังคม" สื่อมวลชนให้ความเห็นว่าเป็นการกระตุ้นการทำหน้าที่ บทบาท และจรรยาบรรณของสื่อมวลชนให้เป็นไปในแนวทางที่ถูกต้อง เพื่อร่วมมือในการสร้างสรรค์สังคมไทยต่อไป

นอกจากนี้สื่อมวลชนยังได้เสนอแนะข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ในการจัดสัมมนาว่าควรเปิดเวทีในการซักถามรัฐมนตรีแต่ละกระทรวงให้มากขึ้นกว่าเดิม และควรจัดสัมมนาให้ครอบคลุมในทุกภูมิภาคอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงควรให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดจัดรายการพบสื่อมวลชนทุกเดือน เพื่อสร้างความเข้าใจและแก้ปัญหาในท้องถิ่นด้วย

20. เรื่อง สรุปสถานการณ์อุทกภัย และการให้ความช่วยเหลือ (ข้อมูล ณ วันที่ 6 สิงหาคม 2550)

คณะรัฐมนตรีรับทราบตามที่กระทรวงมหาดไทย โดยสำนักเลขาธิการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้ติดตามสถานการณ์สภาวะฝนตกหนักในหัวร่องระหว่างวันที่ 1-6 สิงหาคม 2550 โดยสรุปสถานการณ์อุทกภัยและการให้ความช่วยเหลือ (ข้อมูลถึงวันที่ 6 สิงหาคม 2550) ดังนี้

สรุปสถานการณ์อุทกภัย (ระหว่างวันที่ 1 - 6 สิงหาคม 2550)

พื้นที่ประสบภัย จำนวน 4 จังหวัด 9 อำเภอ 16 ตำบล 59 หมู่บ้าน ได้แก่ จังหวัดน่าน เชียงราย อุบลราชธานี และศรีสะเกษ

ความเสียหาย

มีผู้เสียชีวิต 1 คน (จังหวัดศรีสะเกษ สูญหาย (2 คน จังหวัดศรีสะเกษ) ราษฎรเดือดร้อน (เกษ6,500 คน 1,250 คริวเรือน อพยพ ผู้ประสบภัย 315 คน

ด้านทรัพย์สิน บ้านเรือนเสียหายบางส่วน 10 หลัง ถนน 16 สาย คอสะพาน 6 แห่ง พื้นที่การเกษตร 1,157 ไร่ ท่อระบายน้ำ 2 แห่ง บ่อปลา 14 บ่อ ฝาย 7 แห่ง พนังกั้นน้ำ 2 แห่ง เหมือง 1 แห่ง ประปาภูเขา 6 แห่ง

มูลค่าความเสียหายเบื้องต้นประมาณ 3,450,000 บาท

สถานการณ์อุทกภัยปัจจุบัน สถานการณ์อุทกภัยจังหวัดน่านและเชียงรายยุติแล้วเมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2550 โดยยังคงมีสถานการณ์อุทกภัยที่จังหวัดอุบลราชธานี และศรีสะเกษ

สถานการณ์อุทกภัยแยกรายจังหวัด ดังนี้

จังหวัดน่าน เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม -2 สิงหาคม 2550 เกิดฝนตกต่อเนื่องทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมพื้นที่จังหวัดน่าน 5 อำเภอ 7 ตำบล 23 หมู่บ้าน ได้แก่ อำเภอสองแคว ที่ตำบลนาไร่หลวง หมู่ที่)2,4) อำเภอเมืองน่าน ที่ตำบลบ่อ หมู่ที่)7,8) ทำให้ถนนชำรุด 2 สาย สะพาน 1 แห่ง ท่อประปา 1 แห่ง ท่อระบายน้ำ 1 แห่ง ราษฎรเดือดร้อน 436 คน 61 คริวเรือน มูลค่าความเสียหายเบื้องต้นประมาณ 500,000 บาท อำเภอท่าวังผา จำนวน 2 ตำบล ได้แก่ ตำบลแสนทอง หมู่ที่)1,2) และตำบลผาดอ หมู่ที่)6,7) พื้นที่การเกษตรเสียหาย 1,026 ไร่ ราษฎรเดือดร้อน 260 คน 66

ครัวเรือน มูลค่าความเสียหายเบื้องต้นประมาณ 150,000 บาท
อำเภอบ่อเกลือ ที่ตำบลภูฟ้า หมู่ที่(2,3,4) และที่ตำบลบ่อเกลือใต้
มีน้ำท่วม หมู่ที่)1-10,14) และเกิดดินสไลด์ระหว่าง กม.ที่.71-72
และอำเภอเฉลิมพระเกียรติ ได้เกิดดินสไลด์ที่ตำบลขุนน่าน โดย
สถานการณ์อุทกภัยได้เข้าสู่ภาวะปกติแล้วตั้งแต่วันที่ 2 สิงหาคม
2550

การให้ความช่วยเหลือ จังหวัดน่าน อำเภอบ่อเกลือ สำนักงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดน่าน ออบจ.หน่วยงาน .
แขวงทางน่านที่ (กรมทางหลวง) สร้างทางบ้านหลักลาย
2 สมาชิก อสร่วมกับราษฎรในพื้นที่ ันที่ ได้เร่งดำเนินการเปิด
เส้นทางบริเวณที่เกิดดินสไลด์แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 3 สิงหาคม
2550

จังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2550 เกิดฝนตกต่อเนื่องทำให้
เกิดน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมพื้นที่จังหวัดเชียงราย 2 อำเภอ 5
ตำบล 25 หมู่บ้าน ได้แก่ อำเภอพญาเม็งราย ที่ตำบลแม่ต๋ำ หมู่ที่)
1,3,4,5,8,9,11) ตำบลแม่เปา หมู่ที่)2,4,5,10,11,13,14,15,18)
และตำบลพญาเม็งราย หมู่ที่)5,8,13) ราษฎรได้รับความเดือดร้อน
180 คน 60 ครัวเรือน และอำเภอเทิง เกิดน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วม
ตำบลดงเต่า หมู่ที่)7,8,15,18) และตำบล หงาว หมู่ที่)8,9) โดย
สถานการณ์อุทกภัยได้เข้าสู่ภาวะปกติแล้วตั้งแต่วันที่ 4 สิงหาคม
2550

การให้ความช่วยเหลือ จังหวัดเชียงราย สำนักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย อบต.พญาเม็งราย อบต.
ด.แม่เปา เกษตรอำเภอพญาเม็งราย อบต.แม่ต๋ำ อบต.ดงเต่า
อบต.หงาว และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องออกสำรวจความ
เสียหายและให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นแล้ว

จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2550 เวลาประมาณ 02.00
นได้เกิดฝนตกหนักและมีน้ำป่าไหลหลากจากเทือกเขาพนมดงรัก .
เข้าท่วมบ้านเรือนราษฎรที่อำเภอน้ำยืน บริเวณตำบลสีวิเชียร
จำนวน 2 หมู่บ้าน หมู่ที่)7 และ 12) ระดับน้ำที่ท่วมบ้านเรือน
ราษฎรสูงประมาณ 1.00-1.50 มขณะนี้ยังคงมีน้ำท่วมขังและมี .
ระดับน้ำสูงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

การให้ความช่วยเหลือ

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ได้สั่งการให้สำนักงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานี นายอำเภอ
น้ายื่น หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
อพยพราษฎร 315 คน และสิ่งของไปไว้ในที่ปลอดภัย

อำเภอ น้ายื่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องในพื้นที่ ได้จัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังและติดตาม
สถานการณ์อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งแจ้งให้ประชาชนระมัดระวัง
อันตรายจากสถานการณ์อุทกภัยแล้ว

จังหวัดศรีสะเกษ เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2550 เวลาประมาณ 15.00 น .
ได้เกิดฝนตกหนักและมีน้ำป่าไหลหลากลงสู่อ่างเก็บน้ำห้วยตาจู่
ตำบลกันทรอม อำเภอขุนหาญ ทำให้น้ำล้นสปริลเวย์ไหลเข้าท่วม
บ้านเรือนราษฎร จำนวน 3 ตำบล 9 หมู่บ้าน ได้แก่ ตำบลห้วย
จันทร์ ตำบลกันทรอม และตำบลโนนสูง มีผู้เสียชีวิต 1 คน นาย)
ทิน ทองดี อายุ 73 ปี สูญหา (ย 2 คน ความเสียหายอยู่ระหว่างการ
สำรวจ

การให้ความช่วยเหลือ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ พร้อม
ด้วยหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ได้ออกไปตรวจ
สถานการณ์อุทกภัยและสั่งการให้ชุดกู้ภัยเร่งค้นหาผู้สูญหาย
และระดมเครื่องมืออุปกรณ์เรือท้องแบนเพื่อเตรียมการอพยพ
ผู้ประสบภัยแล้ว

**การประกาศเตือนภัยจากกรมอุตุนิยมวิทยา ฉบับที่ 16 (216/2550) ลงวันที่ 6
สิงหาคม 2550 ดังนี้**

**กรมอุตุนิยมวิทยา ได้ประกาศเตือนภัย เรื่องพายุดีเปรสชันในทะเลจีน
ใต้** ดังนี้ พายุดีเปรสชันในทะเลจีนใต้ตอนกลาง เมื่อเวลา 10.00 น วันที่ 6
สิงหาคม 2550 มีศูนย์กลางอยู่ห่างประมาณ 150 กิโลเมตร ทางด้าน
ตะวันออกเฉียงใต้ของเมืองดานัง ประเทศเวียดนาม หรือที่ละติจูด 16.5
องศาเหนือ ลองจิจูด 109.4 องศาตะวันออก มีความเร็วสูงสุดใกล้
ศูนย์กลางประมาณ 55 กิโลเมตรต่อชั่วโมง พายุนี้เคลื่อนที่ทางเหนือค่อนข้าง
ทางตะวันตกกอย่างช้าๆ ทำให้มีรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอัน
ดามัน และอ่าวไทยมีกำลังแรง ลักษณะเช่นนี้ส่งผลให้ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันออก มีฝนชุกหนาแน่นและมีฝนตก
หนักถึงหนักมากหลายพื้นที่ ขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าว โดยเฉพาะ
จังหวัดอุดรธานี สกลนคร นครพนม มุกดาหาร อำนาจเจริญ อุบลราชธานี
ศรีสะเกษ สุรินทร์ สระแก้ว จันทบุรี และตราด ระมัดระวังอันตรายจากน้ำ
ท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลากในระยะนี้ สำหรับคลื่นลมในทะเลอันดามัน

และอ่าวไทย มีคลื่นสูง 2-3 เมตร ขอให้ชาวเรือระมัดระวังอันตรายในการเดินเรือ และเรือเล็กในทะเลอันดามันควรงดออกจากฝั่ง ในช่วงวันที่ 6-8 สิงหาคม 2550

สำนักเลขาธิการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้แจ้งเตือนเกี่ยวกับสภาวะอากาศ ตามข้อ 2.1 เมื่อวันที่ 1, 2, และ 4 สิงหาคม 2550 ให้จังหวัดที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบและศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต ได้เตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัย ดินถล่มและคลื่นลมแรง อันเกิดจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน และอ่าวไทยมีกำลังแรง โดยให้แจ้งเตือนประชาชนให้ระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนัก น้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากในระหว่างวันที่ 5 - 9 สิงหาคม 2550 และให้จัดเจ้าหน้าที่ติดตามสถานการณ์ในพื้นที่อย่างต่อเนื่องตลอด 24 ชั่วโมง รวมทั้งเตรียมเครื่องมืออุปกรณ์ไว้ให้พร้อมเพื่อสามารถช่วยเหลือผู้ประสบภัย เมื่อเกิดสถานการณ์ขึ้นได้อย่างทันต่อเหตุการณ์

ต่างประเทศ

21. เรื่อง การพิจารณาเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาต่อต้านการทรมาน และการประทุษร้ายหรือการลงโทษอื่นที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือย่ำยีศักดิ์ศรี

คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามมติคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ 2 ซึ่งมีรองนายกรัฐมนตรี (นายไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม) เป็นประธาน ดังนี้

เห็นชอบเรื่องการพิจารณาเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาต่อต้านการทรมาน และการประทุษร้ายหรือการลงโทษอื่นที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรมหรือย่ำยีศักดิ์ศรีตามที่กระทรวงยุติธรรมเสนอ ดังนี้

ให้ประเทศไทยเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาต่อต้านการทรมาน และการประทุษร้ายหรือการลงโทษอื่นที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือย่ำยีศักดิ์ศรี โดยทำคำแถลงตีความในการเข้าเป็นภาคีในข้อบทที่ 1, 4 และ 5 และจัดทำข้อสงวนในข้อบทที่ 30 ของอนุสัญญาฯ

ให้กระทรวงการต่างประเทศจัดทำภาคยานุวัติสารการเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาฯ เพื่อมอบให้เลขาธิการสหประชาชาติต่อไป

มอบหมายให้กระทรวงยุติธรรม สำนักงานอัยการสูงสุด และกระทรวงการ
ต่างประเทศเป็นหน่วยงานหลักซึ่งรับผิดชอบในการจัดทำรายงานประเทศ
ตามพันธกรณีภายใต้อนุสัญญา

ให้กระทรวงยุติธรรมรับความเห็นของคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจในการรณรงค์เพื่อ
ต่อต้านการทรมาน คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติไปพิจารณาดำเนินการ
ต่อไป

ประเด็นอภิปรายของคณะกรรมการกลั่นกรองฯ คณะที่ 2 มีดังนี้

การเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาต่อต้านการทรมานและการประติบัติหรือการลงโทษอื่นที่
โหดร้าย ไร้มนุษยธรรมหรือย่ำยีศักดิ์ศรีตามที่กระทรวงยุติธรรมเสนอ จะเป็นการ
สร้างภาพลักษณ์ของไทยในการส่งเสริมและพิทักษ์สิทธิมนุษยชนให้เด่นชัด
ยิ่งขึ้น รวมทั้งสอดคล้องกับพันธกรณีของไทยตามปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิ
มนุษยชนที่ไทยได้ให้การรับรอง

คณะกรรมการเพื่อพิจารณาความเหมาะสมในการเข้าเป็นภาคีอนุสัญญา เห็นควรให้
ประเทศไทยเข้าเป็นภาคีอนุสัญญา ได้โดยไม่ต้องมีการแก้ไขกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง แต่ให้มีการทำค่าแถลงในลักษณะตีความในเรื่องนั้น ๆ ในการ
ภาคยานุวัติอนุสัญญา

22. เรื่อง โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำตามชายแดนระหว่าง ประเทศ

คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการให้ดำเนินโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำตาม
ชายแดนระหว่างประเทศตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ และให้ความเห็นของสำนัก
งบประมาณ กระทรวงกลาโหม และกระทรวงการต่างประเทศไปประกอบการพิจารณา
ดำเนินการด้วย

กระทรวงมหาดไทยได้รับรายงานจากกรมโยธาธิการและผังเมืองว่า เกิดการสูญเสีย
ดินแดนของประเทศไทย ตลอดแนวชายแดนระหว่างประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน
บริเวณแม่น้ำตามชายแดนทั้ง 7 แม่น้ำสายหลัก ประกอบด้วยแม่น้ำเมย แม่น้ำโขง แม่น้ำ
รวก แม่น้ำสาย แม่น้ำเหือง แม่น้ำโกลก และแม่น้ำกระบุรี บางแห่งเกิดปัญหาตลิ่งพังไทย
พังอย่างรุนแรงปีละกว่า 20 เมตร ในแม่น้ำโขงสูญเสียดินแดนกว่า 444,023 ตารางเมตร
ต่อปี หรือประมาณ 280 ไร่ต่อปี แม่น้ำโกลกเกิดลัดคองที่บ้านแซบแบะ ตำบลนานาค
อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส สูญเสียดินแดนไป 43 ไร่ แม่น้ำเมยเกิดลัดคองที่บ้านแม่
โกนเกน อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก แม่น้ำกระบุรีเปลี่ยนทางเดินทำให้ที่ดินของนายยิ้ม

ธนบัตรถูกตัดขาดเป็นเกาะกลาง แม่น้ำกระบรี เป็นพื้นที่ 8 ไร่ 3 งาน ร่องน้ำลึกซึ่งเป็นแนวเขตแดนเคลื่อนที่เข้าฝั่งไทยทำให้อาณาเขตลดลง

กระทรวงมหาดไทยพิจารณาแล้วเห็นว่าปัญหาการสูญเสียดินแดนตามลำน้ำเป็นปัญหาสำคัญกระทบ ต่ออธิปไตยและความมั่นคงของประเทศ เป็นหน้าที่ของคนไทยและทุกหน่วยงานที่จะต้องป้องกัน จากการตรวจสอบสภาพลำน้ำและรวบรวมข้อมูลจากกรมแผนที่ทหาร ตลอดจนแนวลำน้ำทั้ง 7 ลำน้ำ รวมความยาว 1,754 กิโลเมตร พบพื้นที่ที่มีปัญหาการพังทลายของตลิ่งริมแม่น้ำและมีความจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องป้องกัน คิดเป็นความยาว 126 กิโลเมตร รวมค่าก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง 7,969 ล้านบาท โดยได้จัดลำดับความรุนแรงวิกฤติที่ต้องเร่งดำเนินการโดยด่วนไว้ 5 ระดับ และเนื่องจากปัญหาดังกล่าวเป็นกรณีวิกฤติเร่งด่วน กระทบต่อความมั่นคงของชาติและสิทธิประโยชน์ของราษฎรไทย

การแก้ไขปัญหาสามารถดำเนินการได้โดยก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำตามแนวชายแดนทันทีคิดเป็นความยาว 7,760 เมตร วงเงิน 541.50 ล้านบาท ส่วนที่เหลืออีก 118,145 เมตร คิดเป็นงบประมาณ 7,427.50 ล้านบาท จึงเห็นควรนำเสนอคณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการให้ดำเนินโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำตามชายแดนระหว่างประเทศ

23. เรื่อง การเสนอคณะรัฐมนตรีขอพิจารณาอนุมัติการลงนามในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านสาธารณสุขและวิทยาศาสตร์การแพทย์ไทย-อาร์เจนตินา

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านสาธารณสุขไทย-อาร์เจนตินา และอนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นผู้ลงนามในบันทึกความเข้าใจดังกล่าวและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป ทั้งนี้ หากมีการแก้ไข ถ้อยคำที่มีสาระสำคัญที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ให้ผู้ลงนามเป็นผู้ใช้ดุลยพินิจในเรื่องนั้น ๆ แทนคณะรัฐมนตรีได้ ตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ

ทั้งนี้ กระทรวงสาธารณสุขไทยและกระทรวงสาธารณสุขอาร์เจนตินาได้ร่วมกันจัดทำบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านสาธารณสุขไทย-อาร์เจนตินา โดยมีสาระสำคัญของบันทึกความเข้าใจที่จะส่งเสริมและพัฒนาความร่วมมือทางด้านสาธารณสุขและวิทยาศาสตร์การแพทย์ และแลกเปลี่ยนทางวิชาการระหว่างกัน ซึ่งกระบวนการจัดทำบันทึกความเข้าใจดังกล่าวได้กระทำผ่านช่องทางกระทรวงการต่างประเทศและกระทรวงสาธารณสุขของทั้งสองประเทศ โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขทั้งสองประเทศเห็นพ้องที่จะใช้โอกาส ในการประชุม Buenos Aires 30/15 : From Alma-Ata to the Millennium Declaration. International Conference on Health for Development : Rights, Facts and Realities ที่จะจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 13-

17 สิงหาคม 2550 ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขอาร์เจนตินาเป็นเจ้าภาพร่วมกับองค์การอนามัยโลก ณ กรุงบัวโนสไอเรส สาธารณรัฐอาร์เจนตินา

24. เรื่อง ขออนุมัติลงนามบันทึกความเข้าใจในการเริ่มใช้ความตกลงว่าด้วยการอำนวยความสะดวกในการขนส่งสินค้าและผู้โดยสาร ณ จุดผ่านแดน แดนสะหวัน-ลาวบาว และจุดผ่านแดนมุกดาหาร-สะหวันนะเขต

คณะรัฐมนตรีอนุมัติการลงนามบันทึกความเข้าใจในการเริ่มใช้ความตกลงว่าด้วยการอำนวยความสะดวกในการขนส่งสินค้าและผู้โดยสาร ณ จุดผ่านแดน แดนสะหวัน-ลาวบาว และจุดผ่านแดนมุกดาหาร-สะหวันนะเขต ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ ทั้งนี้ หากมีความจำเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงบันทึกความเข้าใจดังกล่าวที่มีใช้สาระสำคัญก่อนลงนาม และเป็นประโยชน์ต่อประเทศไทย ก็ให้กระทรวงคมนาคมสามารถดำเนินการได้ โดยประสานงานกับกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย กระทรวงการต่างประเทศ และ อนุมัติให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม (นายสรรเสริญ วงศ์ชะอุ่ม) เป็นผู้ลงนามฝ่ายไทย และมอบหมายให้กระทรวงการต่างประเทศออกหนังสือมอบอำนาจเต็ม (Full Powers) ให้แก่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมสำหรับการลงนามดังกล่าว

กระทรวงคมนาคม รายงานว่า ในการประชุมผู้นำยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ อิรวดี - เจ้าพระยา - แม่น้ำโขง เพื่อทบทวนกลางรอบอย่างไม่เป็นทางการ (ACMECS Leaders' Midterm Review) เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2550 ในช่วงการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียน ครั้งที่ 12 ที่เมืองเซบู สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ไทยได้เสนอให้จัดตั้ง one-stop service centers ตามจุดยุทธศาสตร์ของเส้นทางในแผนงานพัฒนาแนวพื้นที่เศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก (East-West Economic Corridor) และเสนอให้จัดการประชุมระดับรัฐมนตรี ไทย-ลาว-เวียดนาม เพื่อผลักดันการดำเนินการดังกล่าว

เวียดนามได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสสามฝ่าย ไทย-ลาว-เวียดนาม ระหว่างวันที่ 13-15 มิถุนายน 2550 ณ กรุงฮานอย เพื่อเตรียมการสำหรับการประชุมระดับรัฐมนตรีสามฝ่าย ไทย-ลาว-เวียดนาม โดยมีปลัดกระทรวงคมนาคมทำหน้าที่หัวหน้าคณะผู้แทนไทย เข้าร่วมการประชุม พร้อมด้วยผู้แทนกรมศุลกากร กระทรวงการต่างประเทศ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กรมการขนส่งทางบก กรมทางหลวง และสำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคมที่ประชุมได้พิจารณาร่างบันทึกความเข้าใจในการเริ่มใช้ความตกลงว่าด้วยการอำนวยความสะดวกในการขนส่งสินค้าและผู้โดยสาร ณ จุดผ่านแดน แดนสะหวัน-ลาวบาว และจุดผ่านแดน มุกดาหาร-สะหวันนะเขต ซึ่งจะกำหนดรายละเอียดในการดำเนินการต่างๆ ได้แก่ การแลกเปลี่ยนสิทธิการจราจรระหว่างประเทศ การอำนวยความสะดวกพิธีการข้ามแดน การข้ามแดนของบุคคล การขนส่งสินค้าข้ามแดน การยอมรับรถ ตลอดจนการจัดตั้งคณะทำงานร่วม ลาว-ไทย-เวียดนาม ทั้งนี้ ที่ประชุมฯ ได้ให้ความเห็นชอบต่อร่างสุดท้ายของบันทึกความเข้าใจฯ และเห็นควรให้ลงนามบันทึกความเข้าใจฯ ในการประชุมระดับรัฐมนตรีสามฝ่าย ไทย-ลาว-เวียดนาม ซึ่ง

สปป.ลาว จะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม ระหว่างวันที่ 22-24 สิงหาคม 2550 ณ แขวง
สะหวันนะเขต

ทั้งนี้ การจัดทำบันทึกความเข้าใจดังกล่าวข้างต้นเป็นการดำเนินงานต่อเนื่อง ภายหลังจากที่ได้มีการลงนามความตกลงว่าด้วยการขนส่งข้ามพรมแดนในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (GMS) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออำนวยความสะดวกในการขนส่งสินค้าและผู้โดยสารระหว่าง ไทย-ลาว-เวียดนาม ในระหว่างที่แต่ละประเทศยังไม่สามารถให้สัตยาบันภาคผนวกและพิธีสารแนบท้ายความตกลง GMS ที่ได้ลงนามไปแล้ว

25. เรื่อง การสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้อง

คณะรัฐมนตรีรับทราบการลงนามในบันทึกความเข้าใจเพื่อการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้องระหว่างจังหวัดสมุทรสาคร แห่งราชอาณาจักรไทย กับเมืองชินโจว เขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2550 ณ เมืองชินโจว เขตปกครองตนเองชนชาติกว่างซีจ้วง สาธารณรัฐประชาชนจีน ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้

จังหวัดสมุทรสาคร แห่งราชอาณาจักรไทย และเมืองชินโจว เขตปกครองตนเองชนชาติกว่างซีจ้วง สาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า "คู่ภาคี"

เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางตามความปรารถนาร่วมกันที่จะเสริมสร้างความเข้าใจ และมิตรจิตระหว่าง จังหวัดสมุทรสาคร และเมืองชินโจว และโดยคำนึงถึงความสัมพันธ์มิตรที่จะอยู่ระหว่างกันเป็นเวลานาน ได้บรรลุความเข้าใจร่วมกันดังต่อไปนี้

คู่ภาคีจะร่วมมือซึ่งกันและกัน เพื่อเสริมสร้างความมั่นคง และการพัฒนาร่วมกันบนพื้นฐานของความเท่าเทียม และผลประโยชน์ร่วมกัน ภายในขอบเขตหน้าที่ของตน และเท่าที่กฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ ที่มีผลใช้บังคับในประเทศของคู่ภาคีจะอนุญาต

คู่ภาคีจะร่วมมือซึ่งกันและกันในด้านต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและพันธกิจระหว่างประเทศของคู่ภาคี

คู่ภาคีจะส่งเสริมให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องของตนติดต่อกันโดยตรง เพื่อความร่วมมือกันตามบันทึกความเข้าใจนี้ คู่ภาคีจะสนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนการเยือนของเจ้าหน้าที่ของคู่ภาคี

คู่ภาคีจะหารือซึ่งกันและกัน เกี่ยวกับรูปแบบและแผนงานความร่วมมือในการอนุมัติตามบันทึกความเข้าใจนี้ โดยจัดให้มีการประชุมเพื่อติดตามและประเมินผลการ

ดำเนินงานร่วมกันเป็นประจำทุกปี หรือเมื่อมีความจำเป็น เพื่อให้แผนงานดังกล่าว มีความก้าวหน้า เกิดผลเป็นรูปธรรมและเป็นประโยชน์ต่อทั้งสองฝ่ายอย่างจริงจัง

บันทึกความเข้าใจนี้จะมีผลบังคับใช้ในวันลงนาม และจะมีผลบังคับใช้อยู่จนกระทั่ง ภาควิทยุติฝ่ายหนึ่งจะแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร 6 เดือนล่วงหน้าให้ภาควิทยุติอีกฝ่าย หนึ่งทราบถึงเจตนาที่จะบอกเลิกบันทึกความเข้าใจนี้

26. เรื่อง การลงนามในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยโครงข่ายระบบส่งไฟฟ้า อาเซียน (Memorandum of Understanding on the ASEAN Power Grid)

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงพลังงานเสนอทั้ง 3 ข้อ ดังนี้

เห็นชอบร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยโครงข่ายระบบส่งไฟฟ้าอาเซียน)Memorandum of Understanding on the ASEAN Power Grid) ระหว่าง กระทรวงพลังงานของไทยและกระทรวงพลังงานของประเทศสมาชิกอาเซียน พร้อมทั้งอนุมัติให้กระทรวงพลังงานร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศ สามารถ พิจารณาปรับปรุงถ้อยคำในร่างบันทึกความเข้าใจฯ ในส่วนที่มีสาระสำคัญของ ความร่วมมือได้ตามความเหมาะสมก่อนที่จะมีการลงนามกับประเทศภายใน สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้)Association of Southeast Asian Nations : ASEAN)

อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน หรือผู้ที่ได้รับมอบอำนาจจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เป็นผู้ลงนามในบันทึกความเข้าใจฯ ดังกล่าว

อนุมัติให้กระทรวงการต่างประเทศเป็นผู้ให้สัตยาบันรับรองต่อบันทึกความเข้าใจ ดังกล่าวฯ ภายหลังจากที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน หรือผู้ที่ได้รับมอบอำนาจจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจดังกล่าวแล้ว โดยให้กระทรวงพลังงานประสานกระทรวงการต่างประเทศ เพื่อดำเนินการออก หนังสือมอบอำนาจ)Full Powers) ต่อไป

กระทรวงพลังงานรายงานว่

ประเทศสมาชิกกลุ่มอาเซียนมีนโยบายร่วมกัน ที่จะพัฒนาการเชื่อมโยงระบบส่ง ไฟฟ้าระหว่างประเทศอาเซียน)ASEAN Power Grid) ให้เป็นรูปธรรม ซึ่งที่ ประชุมผู้นำกิจการไฟฟ้าของกลุ่มประเทศอาเซียน)Head of ASEAN Power Utilities/Authorities : HAPUA Council) ได้มอบหมายให้คณะทำงาน HAPUA Working Group No.2 - Transmission ดำเนินการร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วย โครงข่ายระบบส่งไฟฟ้าอาเซียน)Memorandum of Understanding on the

ASEAN Power Grid) ขึ้นเพื่อเป็นกรอบนโยบายในการผลักดันให้มีการเชื่อมโยงระบบส่งไฟฟ้าในกลุ่มอาเซียนให้มากยิ่งขึ้น ซึ่งร่างบันทึกความเข้าใจ ฉบับนี้ได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุม HAPUA Council ครั้งที่ 22 เมื่อเดือนพฤษภาคม 2549 และได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโส ด้านพลังงานอาเซียน (SOME) เมื่อเดือนกรกฎาคม 2549 แล้ว และที่ประชุม HAPUA Council เห็นควรให้นำเสนอรัฐบาลของแต่ละประเทศพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนที่จะลงนามในระดับรัฐมนตรีพลังงานของกลุ่มอาเซียนต่อไป ทั้งนี้ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นผู้แทนของไทยใน (.กฟผ) HAPUA Council ได้มีการหารือและปรับปรุงถ้อยคำในร่างบันทึกความเข้าใจ ให้สมบูรณ์ตามข้อเสนอแนะของกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย กระทรวงการต่างประเทศด้วยแล้ว

กลุ่มประเทศอาเซียนทางด้านโครงข่ายระบบส่งไฟฟ้าอาเซียน มีเป้าหมายที่จะลงนามในบันทึกความเข้าใจฉบับนี้ ระหว่างการประชุมรัฐมนตรีพลังงานอาเซียน ครั้งที่ 25 ณ ประเทศสิงคโปร์ ในกลางเดือนสิงหาคม 2550 นี้

27. เรื่อง ขอความเห็นชอบในการเป็นเจ้าภาพจัดประชุมรัฐมนตรีพลังงานอาเซียน ครั้งที่ 26 และการประชุมอื่นที่เกี่ยวข้อง ปี 2551

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบในหลักการให้กระทรวงพลังงาน เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมรัฐมนตรีพลังงานอาเซียน ครั้งที่ 26 และการประชุมอื่นที่เกี่ยวข้องในประเทศไทย ช่วงเวลาประมาณเดือนมิถุนายน 2551 ตามที่กระทรวงพลังงานเสนอ

กระทรวงพลังงานรายงานว่

ในปี 2551 จะครบวาระที่ประเทศไทยต้องเป็นเจ้าภาพการจัดการประชุมรัฐมนตรีพลังงานอาเซียน ครั้งที่ 26 และการประชุมอื่นที่เกี่ยวข้องต่อจากสาธารณรัฐสิงคโปร์ ส่วนงบประมาณเพื่อเตรียมการจัดการประชุมดังกล่าวอยู่ในระหว่างขั้นตอนการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

การประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านพลังงาน จะเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างรัฐมนตรี ผู้ดูแลด้านกิจการพลังงานของแต่ละประเทศ เป็นโอกาสอันดีที่จะได้ใช้เวทีนี้ในการเจรจาหรือในระดับทวิภาคี (Bilateral Meeting) เพื่อกระชับความสัมพันธ์ในระหว่างประเทศสมาชิก ซึ่งประเทศไทยได้ใช้เวทีนี้หลายครั้งในการเจรจาหรือแบบทวิภาคี โดยเฉพาะในกรณีที่มีวาระเร่งด่วนด้านพลังงานที่จะต้องหยิบยกหารือเพื่อร่วมกันหาแนวทางในการแก้ปัญหา

ก่อนการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านพลังงาน จะมีการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านพลังงาน เพื่อถกแถลงก่อนทุกครั้ง นอกจากนี้ยังมีการประชุมอีก 3 การประชุมที่จัดขึ้นในโอกาสเดียวกันนี้ ได้แก่

การประชุมระหว่างเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านพลังงานกับเจ้าหน้าที่อาวุโสกระทรวงเศรษฐกิจ การค้า และอุตสาหกรรมประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นแนวคิดริเริ่มของอาเซียนที่จะส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือกันอย่างกว้างขวางในภูมิภาค โดยอยู่บนพื้นฐานของการเกื้อกูลกันของทั้งสองฝ่าย

การประชุม (ASEAN+3) โดยเป็นการประชุมระหว่างประเทศอาเซียน 10 ประเทศกับประเทศเอเชียตะวันออก 3 ประเทศ คือ จีน เกาหลี และญี่ปุ่น

การประชุม US - ASEAN เป็นการประชุมอย่างไม่เป็นทางการระหว่างประเทศอาเซียนกับประเทศสหรัฐอเมริกา

28. เรื่อง โครงการจัดตั้งบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดภูเก็ตโดยความช่วยเหลือจากรัฐบาลโปรตุเกส

คณะรัฐมนตรีพิจารณาโครงการจัดตั้งบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดภูเก็ตโดยความช่วยเหลือจากรัฐบาลโปรตุเกส ตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เสนอ แล้วมีมติเห็นชอบดังนี้

ร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างสถาบันเพื่อการสนับสนุนการพัฒนาแห่งโปรตุเกสและกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์แห่งราชอาณาจักรไทยว่าด้วยเรื่องความช่วยเหลือในการบูรณะและฟื้นฟูจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวและธรณีพิบัติภัยสึนามิ เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2547

ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นผู้ลงนามในบันทึกความเข้าใจดังกล่าวในนามของรัฐบาลไทย

ให้กระทรวงการต่างประเทศ จัดทำหนังสือมอบอำนาจเต็ม (Full Powers) ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นผู้ลงนามในบันทึกความเข้าใจดังกล่าว

ให้ปรับปรุงแก้ไขถ้อยคำในร่างบันทึกความเข้าใจดังกล่าวในส่วนที่มีใช้สาระสำคัญก่อนการลงนามโดยหารือกับกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย กระทรวงการต่างประเทศ

ทั้งนี้ การลงนามในบันทึกความเข้าใจดังกล่าวจะเป็นการเสริมสร้างมิตรภาพ การช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน และความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศไทยและโปรตุเกส โดยร่างบันทึกความเข้าใจดังกล่าว มีสาระสำคัญโดยสรุปดังนี้

ภาคีทั้งสองฝ่ายจะให้การสนับสนุนและส่งเสริมการปฏิบัติงานตามโครงการ การ" ในประเทศไทย ซึ่งจะต้องใช้ "จัดตั้งบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต งบประมาณ 140,472 ยูโร

ภาคีทั้งสองฝ่ายจะเบิกจ่ายเงินที่ได้รับความช่วยเหลือตามจำนวนที่อ้างถึงให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด

ภาคีทั้งสองฝ่ายจะแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับโครงการอย่างสม่ำเสมอ โดยการจัดส่งรายงานความก้าวหน้าเป็นระยะ ๆ และการสนับสนุนด้านวิชาการ

ภาคีทั้งสองฝ่ายจะพยายามเผยแพร่ให้โครงการบูรณะและฟื้นฟูดังกล่าวเป็นที่รู้จัก เพื่อสร้างหลักประกันให้เกิดความเข้าใจที่ดีขึ้นถึงสภาพความเป็นจริงทางด้าน เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของทั้งสองประเทศ

สถาบันเพื่อการสนับสนุนการพัฒนาแห่งโปรตุเกสและสถานเอกอัครราชทูตโปรตุเกส ณ กรุงเทพมหานคร ในฐานะผู้แทนของประเทศโปรตุเกส และกระทรวงการ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ประเทศไทย ในฐานะผู้แทนของประเทศไทย จะรับผิดชอบในการติดตามผลและการประสานความร่วมมือตามบันทึกความ เข้าใจฉบับนี้

บันทึกความเข้าใจฉบับนี้จะเริ่มมีผลบังคับใช้ ณ วันที่ลงนามและจะมีผลสมบูรณ์เป็น เวลา 3 ปี ทั้งนี้ ภาคีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอาจทำให้นักศึกษาในบันทึกความเข้าใจฉบับนี้สิ้นสุดลง ได้โดยการทำหนังสือแจ้งไปยังภาคีอีกฝ่ายหนึ่งภายในเวลา 3 เดือน

การศึกษา

29. เรื่อง ขออนุมัติเพิ่มจำนวนนักศึกษาในโครงการเพชรในตม

คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามมติคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ 2 ซึ่งมีรองนายกรัฐมนตรี (นายไพบุลย์ วัฒนศิริธรรม) เป็นประธาน ที่เห็นชอบหลักการการ เพิ่มจำนวนนักศึกษาในโครงการเพชรในตมในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (จังหวัด ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส) จังหวัดละ 5 คน รวม 15 คนต่อปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551-

2555 ตามที่ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในเสนอ โดยให้กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน และกระทรวงศึกษาธิการรับความเห็นและข้อสังเกตของ กระทรวงการคลัง สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการกำหนดเป้าหมายและนโยบายกำลังคนภาครัฐ สำนักงาน ก.พ. ไปพิจารณาดำเนินการด้วย ส่วนงบประมาณในปีงบประมาณ 2551 สำนักงานงบประมาณได้จัดสรรงบประมาณสำหรับทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาตามโครงการไว้แล้ว ส่วนงบประมาณสำหรับการก่อสร้างหอพักยังไม่ได้มีการจัดสรรไว้ เนื่องจากยังไม่มีรายละเอียดเกี่ยวกับรูปแบบการก่อสร้างหอพักดังกล่าว จึงขอให้กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในปรับแผนการใช้จ่ายงบประมาณก่อน หากไม่พอให้ขอทำความตกลงในรายละเอียดกับสำนักงานงบประมาณต่อไป ซึ่งเป็นไปตามความเห็นของสำนักงานงบประมาณ

ทั้งนี้ คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2533 ได้มีมติอนุมัติในหลักการโครงการเพชรในตม ตามที่สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติเสนอ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เน้นการพัฒนาบุคลากรในหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง (อพป.) ให้มีขีดความสามารถที่จะนำในการพัฒนาด้านต่าง ๆ ในระดับหมู่บ้านให้พ้นจากสภาพความยากจนและการคุกคามจากการก่อการร้ายทุกรูปแบบ โดยกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒในการจัดทำโครงการดังกล่าว ซึ่งจะคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในหมู่บ้าน อพป. ที่มีผลการเรียนและความประพฤติดีเข้ารับการศึกษานในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และเมื่อจบการศึกษาจะให้กลับมาเป็นครูและผู้นำชุมชนในท้องถิ่นเดิมต่อไป และเพื่อให้บัณฑิตเหล่านี้ได้กลับไปพัฒนาชนบทตามวัตถุประสงค์ดังกล่าวจะบรรจุบัณฑิตเหล่านี้เป็นข้าราชการครูในสังกัดสำนักงานการประถมศึกษาแห่งชาติ โดยไม่ต้องสอบแข่งขันเป็นกรณีพิเศษปีละ 30 คน

แต่งตั้ง

30. เรื่อง แต่งตั้ง

1. ขอแต่งตั้งผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอให้แต่งตั้ง นายมนูญศักดิ์ ดันดีวิวัฒน์ รองผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ทั้งนี้ นายมนูญศักดิ์ ดันดีวิวัฒน์ จะต้องลาออกจากการเป็นพนักงานขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ก่อนวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง เพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

2. รายงานความก้าวหน้าการนำประเทศไทยเข้าสู่สังคม-เศรษฐกิจฐานความรู้

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบการแต่งตั้งคณะกรรมการผลักดันยุทธศาสตร์การสร้างสังคม เศรษฐกิจ-ฐานความรู้ (ด้านเทคโนโลยี ข้อมูล ข่าวสาร และความรู้) และรับทราบ รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการดำเนินการนำประเทศไทยเข้าสู่สังคม-เศรษฐกิจฐานความรู้ ตามที่ กระทรวงศึกษาธิการเสนอ

องค์ประกอบ คณะกรรมการผลักดันยุทธศาสตร์การสร้างสังคม-เศรษฐกิจฐานความรู้ (ด้านเทคโนโลยี ข้อมูล ข่าวสาร และความรู้) มีดังนี้ นายกิตติ ลิ้มสกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรี ประจำกระทรวงศึกษาธิการ เป็นที่ปรึกษา นายวรากรณ์ สามโกเศศ รัฐมนตรีช่วยว่าการ กระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือรอง เลขาธิการที่ได้รับมอบหมาย และเลขาธิการสภาการศึกษา เป็นรองประธาน กรรมการ ประกอบด้วย ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ หรือรองปลัดที่ได้รับมอบหมาย ปลัดกระทรวง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หรือรองปลัด/อธิบดีที่ได้รับมอบหมาย ปลัดกระทรวง เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือรองปลัด/อธิบดีที่ได้รับมอบหมาย ปลัดกระทรวง พาณิชยกรรม หรือรองปลัด/อธิบดีที่ได้รับมอบหมาย ปลัดกระทรวง อุตสาหกรรม หรือรองปลัด/อธิบดีที่ได้รับมอบหมาย ปลัดกระทรวงการคลัง หรือรอง ปลัด/อธิบดีที่ได้รับมอบหมาย เลขาธิการคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ผู้อำนวยการ สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ผู้แทนศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้า ระหว่างประเทศกลาง นายชูศักดิ์ วรพิทักษ์ นายทวีศักดิ์ กอนันต์กุล นายเชาวเลิศ เลิศขไลพัวร์ นายรอม หิรัญพฤกษ์ นายเลอสรุ ธนสุกาญจน์ นายสมพงษ์ วนาภา นาย ปานศักดิ์ รังสิพราหมณกุล นายสันติ สาทิพย์พงษ์ นายสุวัฒน์ เงินจ๋า นายอมรรวิชัย นาค รพรรพ โดยมี นางสิริพร บุญญานันต์ รองเลขาธิการสภาการศึกษา เป็นกรรมการและ เลขาธิการ ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนการศึกษา สกศ. เจ้าหน้าที่สำนัก นโยบายและแผนการศึกษา สกศ. เจ้าหน้าที่สำนักนโยบายและแผนการศึกษา สกศ. เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขาธิการ

อำนาจหน้าที่

เร่งรัดและประสานการดำเนินงานตามภารกิจของส่วนราชการในการนำประเทศไทย เข้าสู่สังคมเศรษฐกิจฐานความรู้ ด้านเทคโนโลยี ข้อมูล ข่าวสาร และความรู้ - ตามมติคณะรัฐมนตรี

ประสานและจัดทำแผนปฏิบัติการในการสร้างสังคมเศรษฐกิจฐานความรู้ในภาพรวม- เพื่อนำเสนอต่อคณะรัฐมนตรี

แต่งตั้งคณะอนุกรรมการและคณะทำงาน เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ที่มา : สำนักโฆษก สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี สำนักนายกรัฐมนตรี